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คํานํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง

ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ 
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จาํนวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็น่ากลัวไม่น้อย

ตรงกันข้ามหากเฟืองตัวเล็กๆ เหล่านี้ 
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเสื่อมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นทีม่าให้สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยสํานักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชนได้เข ้ามาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วย 
ถอดบทเรยีน สาํรวจทนุและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหล่านั้นต่อให้กับเพื่อนเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสําคัญกับ
ประชาชน ดังที่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์  
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจสําคัญในการ 
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ที่
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเองภายใต ้ความร ่วมมือระหว ่าง  
4 เสาหลักที่ประกอบด้วย ประชาชน ท้องที่ 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เมือ่ท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ที่แข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อลื่นจาก
องค์กรวิชาการที่เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงทําให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น 
คําตอบว่าทําไม เราจึงตอ้งให้ความสําคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อไมน่านมานี้ 
เกี่ยวกับภู เขาหัวโล ้นที่จังหวัดน ่าน และ 
ให้บังเอิญเหลือเกินว่า การเดินทางของเรา 
ในครัง้นี ้จดุหมายปลายทางอยู่ทีอํ่าเภอนาน้อย 
ที่ซึ่งมีภูเขาหัวโล้นมากที่สุดแห่งหนึ่ง
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เรามคีาํถามตามประสาคนต่างถิน่ทีท่ราบ
ข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย เมื่อเดินทางมาถึง 
เราพยายามเก็บกลั้นเอาไว้ ไม่ต้องการให้
เจ้าของพืน้ทีไ่ม่สบายใจ แต่กลบัเป็นพวกเขาเอง
ที่กล้าพูดกล้าบอกกับเราถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ค่อยๆ รับรูแ้ละเก็บเรื่องราวทีละน้อย 
คนแถบนี้ส ่วนใหญ่เขาไม่มีที่ดินทํากินกัน 
ในยุคก่อนผู้คนทํากินแต่พอประมาณ ปลูก
ข้าวไร่ เลีย้งสตัว์ หาของป่า เลีย้งปากเลีย้งท้อง 
เลี้ยงลูกให ้เติบโต ป่าเขาจึงยังคงความ
อดุมสมบรูณ์ไว้ แต่มาช่วงหลงั บรบิทได้เปลีย่น
ไปแล้ว ปัจจัยสี่เติมต่อกลายเป็นสิบเป็นยี่สิบ 
ผู้คนต้องการมากขึ้น ทําให้ต้องผลิตมากขึ้น 
หรือเพราะตลาดต้องการมากขึ้น จึงชักจูงให้
ผู้คนผลิตมากขึ้น เราว่าเรื่องนี้คล้ายงูกินหาง 
หยิบยกส่วนใดตั้ง ก็ได้ผลลัพธ์เดียวกัน คือ
ป่าเขาที่หายไป

ช่วงเวลาทีเ่รามาถงึ บรษิทัเอกชนขนาดใหญ่
ว่าจ้างนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง ให้แตง่และ
ขบัร้องเพลง ‘ข้าวโพด’ ซึง่เป็นอนัรู้กนั ใครต่อใคร
พากนัวพิากษ์วจิารณ์ กาลเวลาผ่านไปไม่กีเ่ดอืน 
เรื่องเริ่มเงียบไป ถูกทดแทนด้วยเรื่องราว
ใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์

คนตําบลบัวใหญส่ะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นจริง พวกเขาส่วนมากไม่มีที่ทํากินที่เป็น
เอกสารสิทธิ์ เช่นนั้นคําถามที่ตามมา คือ
ความมั่นคงของชีวิตอยู่ที่ไหน เรื่องนี้เกี่ยวพัน
ด้วยรัฐ และประชาชน ซึ่งการจะป้ายสีใคร
สักฝ่าย ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทั้งนั้น

เหมือนการพายเรืออยู่ในอ่าง เมื่อไม่มี
ความชัดเจนของทิศทาง แต่จากสิ่งที่ได้พบมา 
จากคําบอกเล ่าของผู ้คนที่ตําบลบัวใหญ่ 
พวกเขาเห็นปัญหานี้ดี และมีความพยายาม
ในการจดัการด้านทีท่าํกินให้ถกูต้องเหมาะควร 
เพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นไว้ หากแต่เรื่องนี้ 
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ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่ง
พวกเขาได้เริ่มต้นแล้ว และกําลังรอคําตอบ
ว่าการจัดสรรที่ทํากินให้จะเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด 

วันนี้ป่าเขาในจังหวัดน่านมีสภาพอย่าง
ที่เห็น แต่ถ้าเริ่มใหม่ได้ไว เราเชื่อว่า ความ
สมบูรณ์จะกลับมา ชาวบ้านที่นี่ก็เชื่อเช่นนั้น 
ส่วนการชีเ้ป้าหาความรบัผดิชอบไม่น่าจะทาํให้
อะไรดีขึ้น ด้วยปลาใหญ่ว่ายออกไปไกลแล้ว 
เหลือเพียงปลาตัวน้อยที่ยังเฝ้าถิ่นฐาน

เราแทบไม่รู้จกัตาํบลบวัใหญ่เลยในตอนที่
เดินทางมา อาศัยว่าพวกเขามีทีมงานที่ดี 
พาเราลงสํารวจพื้นที่ต ่างๆ แลกเปลี่ยน
เรื่องราวกับผู้คนมากมาย และหลากหลาย 
ส ่วนใหญ่เขาพูดภาษาถิ่นกัน ต้องอาศัย
ล่ามบ้างในบางเวลา

ยังโชคดีอีกเรื่อง คือเราเดินทางไปถึงช่วง
ปลายฤดหูนาว จงึยงัคงหลงเหลอืความเยน็ชืน้

ในยามเช้า และยามเย็นเมื่ออาทิตย์อัสดง แต่
ในตอนกลางวัน อากาศร้อนตามปกติ แต่ยัง
นับว่าสบาย เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ที่คน
ที่นั่นส่งข่าวมาบอกกับเราว่า อากาศร้อนมาก 
และแห้งแล้งมาก

เรื่องนํ้าก็นับเป็นปัญหาใหญ่ของอําเภอ
นาน้อย ด้วยมีแหล่งนํ้าธรรมชาติไม่มาก ปีใด
ที่มีแววแล้ง ที่นี่จะได้รับผลกระทบเต็มที่

ยังมีเรื่องราวอีกมากที่เราเก็บกลับมา 
ไม่ว่าจะในรูปของบทสนทนา ภาพถ่าย และ
ความทรงจํา บัดนี้ถึงคราวถอดความจาก
ทุกแหล่ง นํามาปะติดปะต่ออย่างระมัดระวัง 
เพื่อนํามาแบ่งปันใหใ้ครต่อใครได้รู้จักตําบล
บัวใหญ่ เหมือนอย่างที่เราได้รู้จัก และถ้านี่ยัง
ไม่เต็มอิ่มพอ เรากล้าพูดได้เลยว่า ที่นี่เต็มใจ
เปิดบ้าน เพื่อให้คุณได้เข้ามาเยี่ยมเยือน และ
บอกเล่าเรื่องราวของคุณเอง...
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ทักทายเจ้าบ้าน
Say hello

บังเอิญว่าวันที่เราเดนิทางไปถึงนั้น อรุณ 
พรมภิระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บวัใหญ่ มธีรุะทีใ่นตวัเมอืงน่านพอด ีจงึแวะรบั
เราไปกินข้าวเทีย่ง ระหว่างมือ้อาหารได้พดูคยุ
สัพเพเหระ เป็นเรื่องราวทั่วๆ ไปของตําบล 
ก่อนเดินทางสู่ตําบลบัวใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองน่านถึง 60 กิโลเมตร ตอ้งใช้เวลา
เดินทางราว 1 ชั่วโมงและเราก็แสดงความ
คุ้นเคยด้วยการหลับยาวตลอดเส้นทาง...

ทักทายเจ้าบ้าน
Say hello
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พลังพลเมือง สร้างบัวใหญ่สู่ความยั่งยืน
อรุณ พรมภิระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่

จากถนนในตวัอาํเภอ แลเหน็สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอนาน้อย ด้านข้างสถานีตํารวจคือ
ถนนเส้นหนึ่งที่พาเราสู ่ตําบลบัวใหญ่ จาก
ปากทางเข้ามาเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร 
ถนนหนทางเป ็นเนินไต ่ขึ้น  แต ่ลาดยาง
เรียบร้อยดีแล้ว

เราลงรถหน้าสํานักงาน และตรงเข้าสู ่
ห ้องประชุม โดยห ้องประชุมที่นี่อยู ่ตรง
ส่วนกลางของอาคาร ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบ่งเป็น
ห้องทาํงาน เรานัง่พกัทีห้่องประชมุจนหายเหนือ่ย 
นายกฯ จึงปลีกตัวออกมาพูดคุยกับเรา 

นายกฯ เล่าถงึพืน้ทีโ่ดยสงัเขปให้เราทราบ
ว่า ตําบลบัวใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของอําเภอ
นาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 131.102 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 63,830 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่าสงวน 46,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
72.51 นอกนั้นเป็นพื้นที่ทํากิน 10,877 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 17.04 พื้นที่ป่าชุมชน 5,840 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.15 และพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
จํานวน 832 ไร ่ คิดเป ็นร ้อยละ 1.30 
มีประชากรทั้งหมด 4,029 คน 

ด้วยลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ ชาวบ้าน
ที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงปลูกพืชไร่
เป็นหลัก เริ่มแรกปลูกข้าวไร่ ต่อมาปลูกฝ้าย 
ถั่วลิสง แล้วมาปลูกข้าวโพดอยู่พักหนึ่ง ต่อมา
ราคาผลผลิตตกตํ่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงหันเห
ชีวิตไปอยู่กรุงเทพมหานคร ทํางานส่งเงินมา
ให้ที่บ้านปลูกยางพารา กระทั่งเริ่มกรีดได้จึง
กลับบ้าน อีกส่วนหนึ่งที่เคยทําข้าวโพด พอ
ข้าวโพดกลับมามีราคาดีขึ้น ก็กลับมาทําไร่
ข้าวโพดดังเดิม
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นายกฯ บอกว่า ปัญหาสําคัญของคน
บัวใหญ่ คือเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน หลายๆ 
พื้นที่ไม่มีเอกสารรับรอง จับจองทํากินกันมา
เนิ่นนาน อีกส่วนหนึ่งที่มีอยูม่าก คือที่ สปก. 
บางรายทางราชการออก สค.1 ให้ และส่วนน้อย
ที่มีโฉนดในที่ทํากิน

“การมี สปก.กับไม่มีนั้นแตกต่างกันเยอะ 
ตัวอย่างเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรอนุญาตให้ใชเ้อกสารสิทธิ์
ไปแปลงเป็นสินเชื่อได้ ทีนี้คนที่ไม่มีก็ลําบาก 
เกิดความเหลื่อมลํ้าขึ้นในพื้นที่ หรือแม้แต่
การจัดเก็บภาษีของ อบต . ก็ไม ่เต็มเม็ด
เตม็หน่วย ซึง่มผีลต่อการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรวม” 
นายกฯ อธิบาย

ในฐานะของผู้บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนง่
มาตั้งแต่ปี 2552 นายกฯ พยายามผลักดัน
เรือ่งนีด้้วยการนาํเข้าหารอืในสภาฯ รวมถงึยืน่
เรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
เพื่อให้ช่วยจัดหาที่ดินทํากินให้แก่ประชาชน 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ มีพื้นที่
เกี่ยวเนื่องอยู่ราว 3,000 กว่าไร่

นั่นจึงทําให้รายได้เฉลี่ยของคนที่นี่ไม่สูง
นัก อยู่ที่ 30,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนมาก

มาจากการปลกูข้าวโพด ยางพารา และเลีย้งสตัว์ 
แต่ช ่วงหลังความนิยมปลูกข้าวโพดลดลง 
เพราะต้องใช้สารเคมใีนปรมิาณมาก สวนทาง
กบัหน่วยงานภายนอกทีเ่ริม่มกีารรณรงค์ และ
สง่เสริมการทําเกษตรอินทรีย์ เช่น มูลนิธิ
สัมมาชีพเข้ามาจัดทําโครงการ 1 ไร่เกษตร
อินทรีย์

นายกฯ เสริมต่ออีกว่า เกษตรอินทรีย์
เริ่มเป็นที่ยอมรับช้า และชาวบ้านใช้สารเคมี
มาต่อเนื่อง กระทั่งเลิกแล้ว แต่ผลกระทบ
ด้านสุขภาพยังอยู่ให้ต้องดูแลรักษา ซึ่งจาก
ข้อมลูของหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ทีพ่บว่า 
คนทีน่ีเ่ป็นโรคมะเรง็กนัค่อนข้างมาก ทัง้มะเรง็
ปอด มะเร็งผิวหนัง และยังมีอีกจํานวนหนึ่ง
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

“เราโทษใครไม่ได้ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง
ที่ลดทอนโอกาสให้แคบลง จึงต้องมองไป
ข้างหน้า สิ่งใดทําได้ทํา แต่ของเรานับว่ายาก 
เพราะถ้าต้นนํ้ายังใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
คนปลายนํ้าก็เลี่ยงยาก” นายกฯ ว่า

ส่วนเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน นายกฯ บอกว่า 
วันนี้ถนนหนทางภายในตําบลบัวใหญ่เกือบ
สมบูรณ์แล้ว ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่คือเรื่องนํ้า 
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ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทําอาชีพ 
โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ซึ่งเคยมีปัญหา
มาก แต่เวลานี้เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น เพราะได้
งบสนับสนุนจากมูลนิธิปดิทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชดําริ สนับสนุนวัสดุในการ
สร้างฝายจํานวน 11 ตัว โดยใช้แรงงาน
กําลังคนของประชาชนตําบลบัวใหญ่ในการ
ร่วมสร้าง และร่วมบํารุงรักษา

ขณะที่เรื่องการศึกษาก็นับเป็นนโยบาย
สําคัญ รูปธรรมที่เห็นชัดเจน คือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งแต ่ก ่อนกระจายตามหมู ่บ ้าน
ต่างๆ ทําให้เป็นการลดทอนศักยภาพ ด้วย
ต้องกระจายบุคลากร จํานวนเด็ก อุปกรณ์
การศึกษา แต่หลังจากพูดคุยกับทุกภาคส่วน 
ทําให้เกิดการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิด
ความชัดเจนในการทํางาน 

“ส่วนในระดับที่โตกว่า เรามีโรงเรียน
บ้านนาไค้ กับโรงเรียนบ้านอ้อย เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และหลังจากจบการศึกษา เด็กรุ่นนี้มีโอกาส
ศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษา คนส่วนน้อย
ที่มีโอกาสน้อยกว่า ก็มีศูนย ์ กศน.ในพื้นที่” 
นายกฯ เล่า

ด้วยความห่างไกล และพื้นที่ที่เป็นป่าเขา 
ทาํให้ครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นทางผ่านในการขนส่ง
ลาํเลยีงยาเสพตดิ เพือ่ป้องกนัปัญหา ทางผู้นาํ
ฝ่ายปกครองอย่างกํานัน และผู ้ใหญ่บ้าน 
ตลอดจนฝ่ายบริหาร คือองค์การบริหาร
สว่นตําบลบัวใหญ่ จึงใช้มาตรการทางสังคม 
ตัง้กฎข้อบงัคบัว่า หากผู้ใดเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ
จะถูกตัดนํ้าตัดไฟ และมีชุดตาสับปะรด คอย
สอดส่องบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ เพื่อระแวด
ระวังภัยสังคม

ส่วนแนวทางการพัฒนาตําบลบัวใหญ่
ในอนาคต นายกฯ อรุณบอกว่า ขณะนี้ถือเป็น
โอกาสดี เพราะ อบต.บัวใหญ่ได้เข ้าร่วม
กิจกรรมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํารวจและ
พัฒนาทุนในพื้นที่ จนเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในมติทิีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการนาํใช้
ข้อมูลในการจัดการพื้นที่ คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ จากการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ซึ่งเวลานี้กําลังดําเนนิการอย่างต่อเนื่อง 

“สสส. เขาเน้นเรือ่งพลงัการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน เราเองก็มีแนวทางใกล้เคียงกัน 
เพราะเราเชื่อว่านี่คือหนทางที่นําความยั่งยืน
มาสู่ชุมชนแห่งนี้” นายกฯ อรุณ ทิ้งท้าย...
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บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
Management

เรายังคงพูดคุยกับนายกฯ อรุณ และได้
รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่เข้ามาร่วมพบปะพูดคุยกับเรา บรรยากาศ
ของการพดูคยุนัน้เรยีบง่าย เป็นกนัเอง เรือ่งราว
ต่างๆ จงึพรัง่พร ูเคล้าแกล้มกบักาแฟทีช่่วยให้
บรรยากาศมีความกลมกล่อมขึ้น...
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สภาพลเมืองตาํบลบัวใหญ่

เสียงประชาชนเป ็นหัวใจสําคัญของ 
การปกครอง องคก์ารบริหารส ่วนตําบล
บัวใหญ ่จึ งให ้ความสําคัญกับการรับฟ ัง 
ความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเครื่องมือ
สําคัญคือสภาพลเมืองตําบลบัวใหญ่

อรุณ พรมภิระ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบัวใหญ่ เท้าความว่า สมัยกอ่น
ตําบลบัวใหญ ่มีป ัญหามากในเรื่ องการ 
มีส่วนร่วม เพราะผู้บริหารยังไม่ค่อยเข้าใจใน
หลักการนี้ ทําให้บางครั้ง เมื่อทําประชาคมจึง
ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือบางครั้งประชาชน
ต้องการอย่างหนึ่ง แต่ผู ้บริหารทําอีกอย่าง  
จนเกิดเป็นความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้จึงจัดตั้ง
สภาพลเมือง เพื่อเป็นพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆ 
มาพบปะและพูดคุยกัน

แนวคิดเรื่องสภาพลเมืองตําบลบัวใหญ่
เริ่มต้นเมื่อปี 2548 แต่เวลานั้นใช้ชื่อว่า  

สภาองค์กรชมุชนตําบลบวัใหญ่ โดยม ีฑฆิมัพร 
กองสอน ประธานร่วมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานขบวนองค์กรชมุชนภาคเหนอื และ
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดน่าน 
เป็นผู ้จุดประกาย ซึ่งในเวลานั้น เธอกําลัง 
ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แต่ 
ไม่ได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายบรหิารเท่าทีค่วร 
ทําให้เธอคิดหาทางสร้างพลังภาคพลเมือง 
ผ่านการเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน 
มาเข้าร่วม โดยนายกฯ อรุณ ซึ่งขณะนั้น 
ดํารงตําแหน่งประธานสภา อบต.บัวใหญ่  
ร่วมผลักดันแนวคิดนี้อย่างเต็มที่

“ตอนที่เริ่มทํามีคนแค่ 10 คน คือผม  
ฑฆิมัพร กาํนนั และผู้ใหญ่บ้าน เรามานัง่คยุกนั 
ทกุคนเหน็ตรงกนัว่า ถ้าไม่มานัง่คยุกนั ไม่มทีาง
ที่งานต่างๆ ของตําบลจะเดินหน้าได้ จากนั้น

สภาพลเมืองตาํบลบัวใหญ่

อรุณ พรมภิระณิชาภัทร ทรงรัชชานนท์
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เราเชิญตัวแทนจากวัด โรงเรียน รพ.สต. 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ หรือประธานกลุ่ม
ตา่งๆ เข้าร่วมทั้งหมด เพื่อมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ สําหรับการพัฒนา
ตําบลต่อไป” อรุณเล ่าถึงยุคบุกเบิกของ 
สภาองค์กรชุมชน

ในช่วงแรกฑิฆัมพรรับหน้าที่เป็นประธาน
สภาฯ โดยจัดประชุมทุกวันที่ 25 ของเดือน 
หมนุเวยีนไปตามสถานทีต่่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวดั 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
หรือที่ทําการหมู่บ้านทั้ง 8 แห่ง ส่วนเนื้อหา
การพูดคุยค ่อนข ้างหลากหลาย ทั้งเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคม

ต่อมาเมื่ออรุณได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
องค ์การบริหารส ่วนตําบลในป ี 2552  
การทํางานของสภาฯ จึงเริ่มมีความชัดเจน 
และได้รับการตอบสนองในเชิงปฏิบัติมากขึ้น 
เพราะตัวสภาฯ เริ่มมีความเชื่อมโยงกับ 
แกนหลักในการบริหาร 

ในระยะหลังประธานสภาองค์กรชุมชน 
เริ่มจับภารกิจด้านอื่นมากขึ้น แต่หลักการของ
สภาฯ นี้ยังเป็นประโยชน์ ทาง นายกฯ อรุณ  
จึงรับเอาเครื่องมือนี้มาใช้ และเปลี่ยนชื่อใหม่
ว่า ‘สภาพลเมือง’ ซึ่งมีนายก อบต. เป็น
ประธานโดยตําแหนง่ และเปลี่ยนมาใช ้
ที่ทําการ อบต.บัวใหญ่เป็นสถานที่ประจํา 
ในการประชุม เพื่อความสะดวกของทุกฝ่าย 

ด้าน ณิชาภัทร ทรงรัชชานนท์ ปลัด
องคก์ารบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ อธิบาย 
เพิม่เตมิถงึรปูแบบการทาํงานของสภาพลเมอืง
ว่า ที่นี่ใช้ระบบฉันทามติ หากผู้บริหารจะทํา
โครงการอะไร ต้องผ่านการพดูคยุกบัผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการ รวมถึงต้องจัดทําแผน และ 

ทําประชาคม แล้วจึงเข้ายกโหวตกันในการ
ประชุมสมาชิกสภา อบต.

“นอกจากช่วยให้เราทาํงานราบรืน่ขึน้แล้ว 
ยงัเกิดเอกภาพระหว่างฝ่ายบรหิาร ฝ่ายปกครอง 
และภาคประชาสังคม สังเกตจากที่ผ่านมา  
เราไม่ได้เรือ่งร้องเรยีนเลย เพราะทกุคนรู้หมด
ว่า ตําบลกําลังจะทําอะไร” ปลัด อบต. กล่าว

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของสภาพลเมือง  
คือการจัดทําข้อบัญญัติชุมชน เรื่องป่าชุมชน 
ซึง่เมือ่ก่อนไม่สามารถจดัการได้เพราะไม่มกีฎ
กติกาเรื่องการใช้ที่ดิน แต่หลังจากนําเรื่อง 
มาพูดคุยในสภาพลเมือง เกิดการต่อยอดไปสู่
การค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อย
อย่างรอบด้าน จนนําไปสู ่การจัดการอย่าง 
เป็นระบบ

“ภูมิประเทศของตําบลบัวใหญ่เป็นภูเขา 
คนส่วนใหญ่แผ้วถางป่าปลูกข้าวโพดและ 
เลี้ยงสัตว์ ที่ทํากินเหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ชาวบ้านหลายคนทีไ่ปตดัไม้ วนัหนึง่ถกูเจ้าหน้าที่
จับกุม กลายเป็นปัญหาใหญ่ เราเลยมาพูดคุย
ในสภาพลเมอืง ตอนนัน้เกิดการตัง้คณะทํางาน 
มีการลงประชาคมทุกหมู่บ้าน และจบที่การ
ประชุมสมาชิกสภา อบต. ได้ข้อบัญญัติชุมชน
ขึน้มา ซึง่มเีนือ้หาเด่นๆ อย่างการอยู่ร่วมกบัป่า 
การปักเขตพืน้ที ่เพือ่ไม่ให้ประชาชนบกุรกุเพิม่ 
รวมถงึมาตรการจดัการทีด่นิ โดยห้ามขายทีด่นิ
ให้กับคนนอกพื้นที่ ถ้าต้องการขายจริงๆ 
เพราะไม่มเีงนิ เรามกีองทนุทีด่นิซือ้มาก่อน ถ้า
มีเงนิ ค่อยมาไถ่คืน” นายกฯ อรุณยกตัวอย่าง

นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงกลไก 
การอยู ่ร ่วมกัน ซึ่งตั้งอยู ่บนฐานของความ 
เท ่าเทียม ทุกคนมีเสียงของตัวเอง และ 
สภาพลเมืองก็คือเครื่องมือในการจัดสรร
ท่วงทํานองแห่งความเสมอภาค...
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กองทุนหลักประกันสุขภาพตาํบลบัวใหญ่

อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา สาํนกังานหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ได้กระจายงบประมาณ
มาที่ท้องถิ่นโดยตรง จากรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 
นับเป็นเวลาร่วมทศวรรษแล้ว ซึ่งข้อดีของ 
การใหท้้องถิ่นจัดการ คือประชาชนสามารถ 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลสขุภาพด้วยตนเอง 

องค์การบรหิารส่วนตําบลบวัใหญ่เข้าร่วม
กับ สปสช. จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบัวใหญ่ขึ้นในปี 2551 และดําเนินงาน
ต่อเนื่อง การันตีด้วยผลการประเมินระดับ 
ดีเยี่ยม หรือ A+ ตั้งแต่ปี 2554 

ญาดา กาวินคํา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน อบต.บวัใหญ่ ในฐานะผู้ช่วย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน 
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.บัวใหญ่ เล่าถึงจุดเด่นของกองทุนที่นี่  
โดยกล่าวว่า การทํางานเน้นความมีส่วนร่วม
ของประชาชน มกีารทาํประชาคมความต้องการ
ในระดบัหมู่บ้าน และนาํเสนอผ่านสภาพลเมอืง 
จากนั้ น เ จ ้าหน ้าที่ จั ดทํ าแผนที่ ทาง เดิ น

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของตําบลบัวใหญ  ่
ขึ้นมา

 “ในระยะแรก ต้องยอมรบัว่า ผู้นําในพืน้ที่
ยังไม่เข้าใจเป้าหมายของ สปสช. ด้วยก็ม ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอยู่แล้ว ซึ่ง
นั่นเป็นหน้าที่ของผู ้รับผิดชอบงาน ที่ต ้อง
ประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างความเข้าใจให้ทั้งตัว 
ผู้นํา และชาวบ้าน” ญาดาว่า 

ตามหลักเกณฑ์ในการให้ทุนรายปีนั้น 
สปสช. จัดสรรงบประมาณตามหัวประชากร 
หัวละ 45 บาท และ อบต.ตั้งงบประมาณ
สมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

“ฉะนั้นเราเลยกลับมาคิดว่า หากต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องสร้างขาที่ 3  
ขึ้นมา ด้วยการให้ประชากรทุกคนสมทบเงิน
คนละ 10 บาท เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคน
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้เวลามี 
งานสีดํา เจ้าภาพมักนําเงินทําบุญมาบริจาค 
ให้กองทุน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู ้เสียชีวิต”  
ญาดาเล่า

กองทุนหลักประกันสุขภาพตาํบลบัวใหญ่
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แต่ละปี กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ตําบล
บัวใหญ่จะมีงบประมาณราว 280,000 บาท 
โดยในปี 2558 ทางกองทุนฯ สนับสนุน 
งบประมาณไป 12 โครงการ เช่น โครงการ 
ส่งเสรมิการเล่นกีฬาฟุตบอล โครงการพัฒนา
ศกัยภาพเจ้าหน้าทีกู่้ชพีกู้ภยั โครงการส่งเสรมิ 
สุขภาพเด็กและเยาวชนบ้านนาไค้ ส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุ โครงการอบรมและส่งเสริม 
การบริโภคเกลือไอโอดีน เป็นต้น

โครงการส่วนใหญ่นี ้มาจากภาคประชาชน
เป็นหลัก โดยกองทุนฯ จะมีคณะกรรมการ 
ผู ้พิจารณา และมีคณะอนุกรรมการคอย 
กลั่นกรองโครงการ ตลอดจนช่วยแนะนําให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

“กลไกขับเคลื่อนภาคประชาชนคือ อสม. 
เพราะเขารู้ปัญหาด้านสขุภาพ และกระจายอยู่
ในทุกหมู่บ้าน อย่างวันนี้คนบัวใหญ่มีอัตรา 

การป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิต  
สูงขึ้นเรื่อยๆ ซํ้ายังพบว่า ที่นี่มีจํานวนผู้ป่วย
โรคมะเร็งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดน่าน 
พวกเขาจงึเสนอโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การใช้ชีวิต อย่างรําวงย้อนยุคขึ้น” ญาดา
อธิบาย

ทุกวันนี้ ญาดาบอกวา่ ทุกคนเข ้าใจ 
การทํางานของกองทุนฯ แล้ว เช่นเดียวกับ 
เจ ้าหน ้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ทําให ้การจัดการ 
กองทุนฯ ลื่นไหลขึ้น 

“เราพยายามให้โครงการกระจายทั่วถึง 
ทุกหมู่บ้าน อย่างการสมทบเงินนั้น เราจะด ู
เลยว่า หมูบ่้านนี้มีจํานวนคนเท่าไร สมทบ 
เขา้มาเท่าไร เราให้อีกเท่าตัว เพื่อนําไปทํา
กิจกรรมด้านสุขภาพ แตต่้องเข้าหลักเกณฑ์ 
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการด้วย” 
ญาดาทิ้งท้าย... 

ญาดา กาวินคํา
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การดูแลสุขภาพชุมชน
Health
การดูแลสุขภาพชุมชน
Health
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ตําบลบัวใหญ่อยู ่ห ่างจากตัวอําเภอถึง 13 
กิโลเมตร และด้วยความที่เป็นตําบลเล็กๆ ที่ระบบ
สาธารณสุขมูลฐานมิได้เพียบพร้อม แต่พวกเขาก็มี
การเตรยีมการ ด้วยการจดัตัง้ทมีกู้ชพีกู้ภยั ทีไ่ม่เพยีงแต่
ดแูลปัญหาสขุภาพเท่านัน้ หากยงัดแูลสารทกุข์สขุดบิ
ของคนในชุมชน เราไปดูกันว่า ทีมกูชีพกู้ภัยตําบล
บัวใหญ่นั้นมีหน้าที่อย่างไร 

จากนั้นเราเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบัวใหญ่ เพื่อไปดูกิจกรรมเกี่ยวกับ
สมุนไพร ซึ่งพี่กัลญา ทนันไชย ผู้นําทางของเรา
บอกว่า ทางนั้นเตรียมกิจกรรมไว้ให้เราทําด้วย...
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รัชภูมิ ไชยทะมาตร

กู้ชีพกู้ภัย ตําบลบัวใหญ่

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เมื่อปี 2549 ในเวลานั้นมีฝึกอยู ่ร ่วมร้อย 
กว่าคน ต่อมาปลายปี 2550 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัสนบัสนนุโครงการ OTOS 
1 ตําบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทาง อบต.บัวใหญ่ จึง
ให้ทีม อปพร. คัดเลือกกันเอง จํานวน 10 คน 
ไปฝึกที่สํานักงานที่ดิน อําเภอเวียงสา ใน
หลักสูตรกู้ชีพและกู้ภัย เป็นเวลา 5 วัน

“ความแตกต่างระหว่าง ‘กู้ชีพ’ กับ ‘กู้ภัย’ 
คือการกู้ภัยเน้นค้นหาผู้ประสบภัย ส่วนการ 
กู ้ชีพมุ ่งไปที่การช่วยชีวิต โดยหลักสูตรนี้
ครอบคลมุทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตัง้แต่
การบริหารจัดการสาธารณภัยของไทย ระบบ

กู้ชีพกู้ภัย ตําบลบัวใหญ่

เรายังอยู่ในที่ทําการ อบต.บัวใหญ ่ เพื่อ
พดูคยุกับ รชัภมู ิไชยทะมาตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.บวัใหญ่ 

ที่ทํางานของ รัชภูมิ กับเพื่อนพ้องอยู ่
บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบต. แต่จะเรียก 
เช่นนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะงานของ 
พวกเขาอยู ่ทั่วทุกที่ภายในตําบลบัวใหญ่  
ดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนชาวบัวใหญ่ และในบางครั้ง 
ก็ต้องออกนอกพื้นที่ ในยามที่พื้นที่ข้างเคียง 
ขอความร่วมมือเข้ามา

รัชภูมิ เล่าถึงความเป็นมาของทีมกู้ชีพ
กู้ภัยวา่ ทีมรุ่นแรกเกิดขึ้นจากการฝึกอบรม
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บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
และการแจง้เตือน แผนการอพยพประชาชน 
การใช้เชือกกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
บนที่สูงและในน้ํา การใช้วิทยุสื่อสาร การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์กู ้ภัย ระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน ความรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ 
และภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การช่วยฟื้นฟู
คืนชีพขั้นพื้นฐาน การห้ามเลือด และการ 
บาดเจ็บของกลา้มเนื้อและกระดูก การยก 
และการเคลื่อนย้าย ไปจนถึงการประเมิน
สถานการณ์และประเมนิผู้บาดเจบ็” รชัภมูเิล่า

เมือ่กลบัจากฝึกอบรม ระบบกู้ชพีกู้ภยัของ

ตาํบลบวัใหญ่ยงัไม่เข้ารปูเข้ารอยนกั เพราะยงั
ขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณ กระทั่งปี 
2551 ทีม OTOS ทั้ง 10 คน ร่วมประชุมกัน
จนได้ข้อสรปุว่า แม้จะยงัไม่พร้อม แต่ถงึเวลาแล้ว
ทีท่มีต้องออกปฏบิตัหิน้าที ่โดยอาศยัรถกระบะ
ของคนในทีม และนําเครื่องมือที่ได้ระหว่าง 
การฝึกมาใช้ไปพลางก่อน

“เราวิ่งแบบนี้ได้ประมาณสักปีกว่าๆ จน 
ผู ้บริหารของ อบต. เห็นผลงาน จึงจัดซื้อ 
รถกระบะให้หนึ่งคัน ติดตั้งหลังคาแครี่บอย 
เพื่อรับส่งผู ้ป่วย ซึ่งทีมรุ ่นแรกเราล้วนเป็น 
จิตอาสา ผลัดกันเข้ามาอยู ่เวรตลอด 24 
ชั่วโมง” รัชภูมิกล่าว

ในปีเดยีวกนันี ้ทาง อบต.บวัใหญ่เปิดสอบ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สังกัดสํานักปลัด อบต. เพื่อ 
ทําหน้าที่ดูแลทีมกู้ชีพกู้ภัย และ อปพร. และ
ในช่วงปลายปี 2551 นี้เอง ทางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปดิหลักสูตรอบรม 
กู้ชีพอีก 3 วัน ทาง อบต.บัวใหญ่ ส่งรัชภูมิ  
และพนกังานทีเ่ป็นผู้ชายอกี 3 คน เข้าไปอบรม
เพิ่มเติม เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ทํางานเพิ่มเติม

การจัดเวรช่วงแรกนั้น อาสาสมัครมา
ประจําการอยู่ที่ อบต.บัวใหญ่ ผลัดละ 2 คน 
คนละ 12 ชั่วโมง โดยเปลี่ยนเวรกันเวลา 
06.00 น. และ 18.00 น. 

ภารกิจที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยเจอประจํา คือการ
รบัส่งผู้ป่วยฉกุเฉนิ อย่างโรคหอบหดื โรคหวัใจ 
และผู้สงูอายเุป็นลม รองลงมาคอือบุตัเิหต ุเช่น 
ตกจากที่สูง รถชน เป็นต้น 

“เดือนๆ หนึ่ง เรามีเฉลี่ย 10 ภารกิจได้” 
รัชภูมิว่า



26 | บัวใหญ่...ในความทรงจาํ

ทีมกู ้ชีพกู ้ภั ยนี้ ขึ้ นตรงกับกระทรวง
สาธารณสขุ มค่ีาตอบแทนเลก็น้อยจากสถาบนั
การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิซึง่จ่ายให้ 350 บาท
ต่อหนึ่งภารกิจ 

“ทีมกู ้ชีพกู ้ภัยทุกคนมาทําด้วยใจจริงๆ 
อยา่งค่าเคสตอนนี้อยูท่ี่ 350 บาท ส่วน 
กรณีที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆ ตอ้งใช้อุปกรณ ์
การแพทย์มากๆ เพิ่มเป็น 500 บาท ซึ่งเงิน
ทั้งหมดนี้เป็นรายได้ของ อบต. หมด โดยทาง 
อบต. จะจัดสรรเป็นค่านํ้ามัน เป็นค่าจ้างให้แก่
ทีมกู้ชีพจิตอาสา 4 คน ซึ่งประจําการอยู่ที่นี่ 

ส่วนคนที่เหลือถึงจะไม่ได้ประจํา แต่เวลามี 
เหตใุหญ่ๆ เราสามารถเรยีกเขามาช่วยได้ทนัที 
เพราะถือเป็นคนในตําบลด้วยกันอยู ่แล้ว”  
รัชภูมิอธิบาย

ต่อเนือ่งมาในปี 2554 สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติสนับสนุนเงินให้ทีม OTOS 
จํานวน 2 คน คนละ 2,000 บาท สําหรับไป
ศึกษาเรื่องเวชกิจฉุกเฉินระดับต้น เพื่อให  ้
มีทักษะการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้น เช่น  
Ambubag หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจแบบ 
มือบีบ และเครื่องวัดออกซิเจน เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี ด้วยงบประมาณเล็กน้อยของ 
อบต.บัวใหญ่ ทําให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยคิดวิธีหาเงิน
เพิ่ม เพื่อนํามาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็น โดย 
ทอดผ้าป่าล็อตเตอรี่ โดยซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมา 100 ฉบับ เรียงเลขท้ายตั้งแต่ 00 
จนถึง 99 จากนั้นนํามาวางเรียงทับกัน 
บนกระดาษเอสี่ให้เห็นหมายเลขทั้งหมด แล้ว 
นําไปถ่ายเอกสารจํานวน 1,000 ใบ แต่ละใบ
ทําหมายเลขกํากับตั้งแต่ 000 – 999 แล้ว 
นาํใบสาํเนานีอ้อกขายในราคาใบละ 150 บาท 
โดยการออกรางวัลจะยึดเลขท้าย 3 ตัว ของ
รางวัลที่ 1 ในงวดนั้น ซึ่งผู้ใดที่ซื้อสําเนาที่มี
หมายเลขตรงกัน จะได้รับล็อตเตอรี่ทั้งหมด 
100 ใบนั้นไป ถ้าไม่มีคนถูก เงนิรางวัลจะตก
เข้ากองผ้าป่า ซึง่จากการระดมทนุครัง้นัน้ ทาง

ทีมกู ้ชีพกู ้ภัยสามารถซื้อเครื่องช่วยหายใจ 
เตียงนอน และอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่นๆ ได้

ปัจจุบัน ทีม OTOS มีสมาชิกทั้งหมด  
15 คน ทีมกู้ชีพกู้ภัยที่เป็นพนักงานของ อบต. 
จะรับหน้าที่ดูแลสถานการณ์ช ่วงกลางวัน  
ขณะที่อาสาสมัครจะรับผิดชอบช่วงกลางคืน 
โดยใช้ช่องทางตดิต่อหมายเลข 1669 ซึง่เชือ่ม
กบัโรงพยาบาลน่านก่อนยงิตรงมาทีศ่นูย์แห่งนี้ 

“ถ้ามคีนแจ้ง 2 กรณพีร้อมกนั เราจะเลอืก
กรณีที่แจ้งก่อนเป็นลําดับแรก ส่วนอีกกรณี
หนึ่ง เราจะประสานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากตําบล
ที่ใกล้ที่สุดมารับแทน แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอ
กรณีอุบัติเหตุ เราต้องรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ
ก่อน โดยส่งไปที่โรงพยาบาลนาน้อย ซึ่งอยู ่
ใกล้กับเรามากที่สุด” รัชภูมิทิ้งท้าย... 
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สมุนไพรใกล้ตัว

พูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของท้องถิ่น 
ฟันเฟืองเล็กๆ ที่คอยขับเคลื่อนให้การดูแล
สุขภาพท่ามกลางทรัพยากรที่จํากัดจําเขี่ย 
เดินเป็นระบบอยู่ได้ คือ อสม. ซึ่งส่วนใหญ ่
ล้วนมีจิตอาสา 

เราเดนิทางมาทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ตําบลบวัใหญ่ ภายในอาคารทีท่าํการ อสม. ซึง่ 
ยพุนิ ศรตี๊ะสาร ประธาน อสม. ตาํบลบวัใหญ่
รอรับเราอยู่ เธอกําลังนํายาหม่อง ยาดม และ
ลูกประคบ ที่เป็นผลงานจากความร่วมแรง
ร่วมใจมาจัดเรียงไว้บนโต๊ะ 

“เราทําจําหน่ายให้กับคนที่มาใช้บริการ 
กบัคณะศกึษาดงูานของ อบต.บวัใหญ่” ยพุนิว่า

ยุพินย้อนความให้ฟังว่า ที่กลุ ่ม อสม. 
สนใจเรือ่งสมนุไพร เพราะครัง้หนึง่ตวัเธอได้ไป
เรียนนวดแผนไทย 360 ชั่วโมง ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งในหลักสูตรมีสอนเรื่องสมุนไพร
ด้วย เมื่อกลับมาจึงถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน 
อสม. ให้เรียนรู ้การทําลูกประคบ และทํา 
นํ้ามันไพล โดยใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่

ในปี 2557 ยุพินต่อยอดเรื่องราวของ
สมุนไพร ด้วยการเขียนโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร  
เสนอไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
บวัใหญ่ เพือ่จดัอบรมเพิม่เตมิความรู้แก่ อสม. 
โดยได้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาน้อยมา 
ให้ความรู ้แก่กลุ ่ม อสม. จํานวน 94 คน  
เป็นเวลา 2 วันเต็ม

“วันแรกเราเรียนรู ้เรื่องการนวด และ
ประโยชน์ของสมุนไพร ส่วนวันที่สองเป็นเรื่อง
การนวดประคบ การอบสมุนไพร และการทํา
ยาหม่อง เพื่อให้ อสม . มีทักษะไปใช้ใน 
การดูแลผู้ป่วยตามบ้าน” ยุพินเล่า

ต่อมาในปี 2558 ยพุนิของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบัวใหญ่  
เพื่อเปิดสอนผู้สูงอายุทํายาหม่อง ลูกประคบ

“เราแค่อยากให้เขารู้ว่า ของดมีอียู่ใกล้ตวั 
หลังเรียนเสร็จจะได ้กลับไปทําเอง หรือ 
เอาสมุนไพรสดที่มีอยู่ในบ้านมาแลกยาหม่อง
ได้ที่นี่” ยุพินกล่าว

ยุพิน ศรีต๊ะสาร
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เมื่อมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบัวใหญ่จึง
เปดิบริการแพทย์แผนไทยขึ้น โดยมีผู ้ช ่วย
แพทย์แผนไทยประจําอยู่ 2 คน คือยุพิน และ
เพื่อน อสม. อีกคนหนึ่ง จะมาประจําที่เรือน
สมุนไพร ซึ่งอยู ่ด ้านข้างของตึกหลัก เปดิ
ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
8.30-16.00 น. โดยมีบริการนวดรักษาโรค 
นวดเพือ่สขุภาพ นวดฝ่าเท้า คดิค่าบรกิาร 100 
บาทต่อครั้ง ส่วนการประคบสมุนไพร และ
อบสมุนไพร จะคิดค่าบริการ 50 บาทต่อครั้ง 

“ชาวบ้านทีถ่อืบตัรทองโรงพยาบาลนาน้อย
สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย แต่
พวกเขาจะบริจาคให้ 20 บาทบ้าง 50 บ้าง 
อีกส่วนได้จากการขายยาหม่องไพล แบบขี้ผึ้ง
ราคา 10 บาท แบบนํ้าราคา 20 บาท และ
ฤดฝูน เราจะสกดันํา้มนัตะไคร้หอมไล่ยงุขายด้วย” 
ยุพินพูดก่อนเชิญชวนให้เราลองทําลูกประคบ
สมุนไพร ซึ่งเธอได้เตรียมสมุนไพรไว้ให้แล้ว

เราเลยเก็บมาฝากกัน เผื่อใครสนใจ...

การทําลูกประคบ
นําเหง ้าไพล ขมิ้นชัน ตะไคร ้ และ

ผิวมะกรูดมาล้างให้สะอาด จากนั้นหั่นเป็น
ชิน้บางๆ แล้วนาํไปตากแดดจนแห้ง ส่วนผสม
อย่างใบมะขามกบัใบส้มป่อยกน็าํไปล้างและ
ตากแดดให้แห้งเช่นกัน แล้วนําทั้งหมดมา
ผสมกับเกลือ การบูร และพิมเสน คลุกเคล้า
ให้เข้ากนั แบ่งตวัยาออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กนั 
โดยใชผ้ ้าขาวห่อเป็นลูกประคบ และรัด
ด้วยเชือกให้แน่น ก็เสร็จ เก็บไว้ในที่แห้ง 
เมื่อต้องการใช้ให้นําไปนึ่งในหม้อ ประมาณ 
15-20 นาที แล้วประคบบริเวณที่ต้องการ 
ลูกประคบ 1 ลูกใช้ได้ 3 ครั้ง

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพรมี
ตั้งแต่บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการ
เกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด
คลายตัว ลดอาการบวม เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือด

การทํายาหม่อง
การทํายาหม่อง ถ้าเป็นแบบขี้ผึ้ง ให้นํา

วาสลนิและขีผ้ึง้ไปหลอมในกระทะ โดยใช้ไฟ
อ่อนๆ รอให้ละลายเข้ากนั จากนัน้ใส่พมิเสน 
เมนทอล และการบูร คนให้ละลายเป็นเนื้อ
เดียวกัน ยกลงจากเตา ขั้นตอนต่อมาคือ
การเตรียมสมุนไพร โดยใส่นํ้ามันระกํา หรือ
นํ้ามันยูคาลิปตัสในกระทะ ใช้ไฟปานกลาง 
จากนั้นนําไพลและขมิ้นมาทอดให้กรอบ 
แล้วกรองนํ้ามันที่ใช้ทอดสมุนไพรด้วยผ้า
ขาวบาง เพือ่นาํไปผสมกบัขีผ้ึง้ทีเ่ตรยีมไว้ คน
จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วบรรจุใส่ขวด ทิ้งไว้
ให้เย็นจนแข็งแล้วค่อยปดิฝา ส่วนถ้าเป็น
แบบนํ้า ให้นํานํ้ามันบรรจุขวดได้เลย
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เศรษฐกิจชุมชน
Community’s economy
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พูดถึงสัมมาอาชีพของคนที่ตําบลบัวใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกนัทัง้นัน้ ปลกูข้าวโพด 
ปลูกยางพารา แต่ของเหล่านี้มีฤดูกาล ทําให้
ช่วงว่างเว้นจากฤดูเกษตรกรรมของพืชแต่ละ
ชนิด ชาวบ้านจําต ้องหยิบจับหาอะไรทํา 
เพื่อให้มีรายได้ บ้างก็เพื่อไม่ใช้ชีวิตเงียบเหงา
จนเกินไปนัก...



32 | บัวใหญ่...ในความทรงจาํ

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า

ผ้าทอเมืองน่านขึ้นชื่อในความสวยงาม 
และมี เอกลักษณ ์เฉพาะตัว  คนล ้านนา 
ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะมาจากเชียงใหม่ ลําพูน 
ลาํปาง ต่างกต้็องซือ้หาผ้าทอเมอืงน่านกลบัไป 
จะใช้เองหรอืเป็นของฝาก ตามแต่ใจปรารถนา 

อําเภอนาน้อยแม้จะมีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอ
เป็นรองทางฝั่งอําเภอเมือง อําเภอปัว หรือ
อําเภอเวียงสา แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ที่นี่อยู ่
ค่อนข้างไกล ทุนและทรัพยากรหลายอย่าง
ทําให้เทียบกันลําบาก แต่ถ้าว่ากันเรื่องฝีมือ 
คนที่นี่กล้าสู้

ทองใบ แก้วกันทา เป็นสมาชิกของกลุ่ม
ทอผ้าบ้านหนองห้า หมู่ที่ 8 หญิงชราผู้นี้คือ 
มันสมองของกลุ่ม จินตนาการที่ไม่สามารถ
สือ่สารออกมาเป็นคําพดู สะท้อนผ่านลวดลาย
บนผืนผ้า ที่เธอเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้น และ 
นํามาอวดกับเราในวันนี้

หญิงชราคลี่ผ้าออกจากหีบสมบัติส่วนตัว 
ผ้าทอของเธอมีค่าเกินกว่าตีราคาซื้อขาย ด้วย
เป็นสมบัติทางจติใจ ขอซื้อเท่าไร แกก็ปฏิเสธ

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า

ทองใบ แก้วกันทา
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สาย แก้วกันทา ประธานกลุ ่มทอผ้า 
บ้านหนองห้า หมู่ที่ 8 ย้อนความกลับไปช่วง
ก่อนปี 2542 ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังชีพ 
ด้วยการทําเกษตรกรรมอย่างเดียว เมื่อราคา
ผลผลิตตกตํ่า รายได้เริ่มไม่เพียงพอ พอดีว่า 
มีชาวบ้าน 4-5 คนที่มีพื้นฐานการทอผ้า ทาง 
อบต.บัวใหญ่ จึงเร่งช่วยเหลือ โดยอุดหนุน 
งบประมาณเปน็วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึง
วิทยากรที่มาใหค้วามรู้ คิดเป็นเงิน 50,000 
บาท เพือ่อบรมให้แก่ชาวบ้านทีส่นใจประมาณ 
20 คน 

“เขาส่งวิทยากรเข้ามาสอน และหาฝ้าย
แบบด้ายพุ่ง และด้ายตํ่ามาให้ ส่วนกี่ทอผ้า 
แต่ละบ้านมีอยู่แล้ว” สายว่า

หลังการอบรม สมาชิกที่มีฝีมือประมาณ 
10 คน สนใจอยากต่อยอด จึงมีการรวมตัว 
อย่างจริงจัง โดยนําฝ้ายที่เหลือจากการอบรม
มาขายให้สมาชิก เพื่อนํารายได้เก็บเข้าเป็น 
เงินกองกลาง หมนุเวยีนไปซือ้ฝ้ายมาจําหน่าย 
ต่อไป

ผ้าทอของบ้านหนองห้ามีหลากหลาย
ลวดลาย ทั้งซิ่นม่าน ซิ่นปล้อง และลายน้ําไหล 
ซึง่เป็นลายพืน้เมอืงของน่าน โดยสมาชกิแต่ละ
คนผลติตามความถนดัของตนเอง โดยให้อสิระ
ในการตั้งราคา และหาตลาดจัดจําหน่าย

“กรณีที่มียอดสั่งมาก เราถึงจะเอางาน 
มาแบ่งกัน แต่ถ้าเป็นช่วงปกติ เราจําหน่าย 
ตามบ้าน หรือเวลา อบต. มีงาน บางคนก็ฝาก
ไปขายในเมอืง เราเปิดกว้างมาก” ประธานเล่า  

ในภายหลัง สมาชิกที่เข้าใหม่ กลุ่มคิด 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท และให้ทุกคน
ออมเงินปีละ 120 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิก
กู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี แต่ไม่ได้
กาํหนดวงเงนิชดัเจน ทีผ่่านมามกีารกู้กนัตัง้แต่ 
2,000-10,000 บาท สมาชิกบางคนกู้ไปใช้
ส่วนตัว บางคนกู้ไปซื้อฝ้ายเพิ่มเติมเอง เพราะ
ฝ้ายกองกลางมีจํานวนจํากัด และยังนํามาจัด
สวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นเงินทําบุญ 
300 บาท ในกรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิต 

ปัจจบุนักลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า มสีมาชกิ
ประมาณ 40 คน ทุกคนทําเปน็อาชีพเสริม 
หรืออย่างยายทองใบ นั่นก็เป็นตัวอยา่งหนึ่ง 
ที่ทําเพราะใจรัก

“ยาย ชอบผืนนี้ ขายไหม” พี่กัลญาชี้ไปที่
ผ ้าผืนหนึ่ง ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นส่วนตัวของ 
ยายทองใบ 

แกยิ้มกลับมาพลางส่ายหัว เราทุกคน 
ต่างหัวเราะออกมาพร้อมกัน...

สาย แก้วกันทา
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กลุ่มถักตอกบ้านใหม่มงคลกลุ่มถักตอกบ้านใหม่มงคล
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เราไม ่ได ้คาดคิดว ่า ทุกคนจะมาโดย 
พร้อมเพรยีงกนัขนาดนี ้พวกเขาซึง่ทัง้หมดเป็น
ผู้สงูอาย ุมานัง่รอเราทีบ้่านของ ยายฝาง ใจธนะ 
ซึ่งตั้งอยู่บนเนิน ในบ้านใหมม่งคล หมู่ที่ 2  
ในมือถือเส ้นตอกสานข ้าวของเครื่องใช  ้
หลากหลายชนิด

เราพูดคุยกับ ดอกแก้ว ถานันท์ ผู้ได้รับ
การโหวตจากเพื่อนๆ ใหเ้ป็นตัวแทนในการ 
พูดคุยกับเรา ยายดอกแก้ว เท้าความถึงที่มา
ว่า ในปี 2557 ยอร์ช สนธิ นักพัฒนาชุมชน 
อบต.บัวใหญ่ ซึ่งปัจจุบันย้ายที่ทํางานไปแล้ว 
มาแนะนาํให้ตัง้กลุ่ม เพราะเลง็เหน็ว่าผู้สงูอายุ
ทีน่ีถ่กัตอกขายอยู่แล้ว หากรวมกลุ่มจะช่วยให้
บริหารจัดการง่ายขึ้น

“ผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน 
มีอาชีพเสริมเป็นการรีดตอกออกเป็นเส้นๆ 
แล้วสานเป็นเส้นสําเร็จขนาดกว้างประมาณ  
1 นิ้ว ยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่ง จํานวน 10 พับ 
โดย ชุติกาญจน์ ถานันท์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม 
คอยรับซื้อ ส่วนบางคนที่มีฝ ีมือในการทํา 
เครือ่งใช้ กจ็ะทาํแล้ววางขายหน้าบ้าน” ดอกแก้ว
เล่าให้ฟัง

เส้นสําเร็จยาว 10 พับนี้ สามารถนําไป 
ทําหมวกได้ 1 ใบ โดยประธานรับซื้อในราคา
เส้นละ 8 บาท วันหนึ่งผู้สูงอายุจะทําได้ 2 ชุด 
ส่วนถ้าสานเป็นหมวกพร้อมใส่ ราคารับซื้อจะ
อยู ่ที่ 30 บาท นอกจากนี้ยังมีผู ้ที่รับจ้าง 
เชื่อมหมวกในราคาใบละ 10 บาท สําหรับ
สมาชิกที่อยากขายหมวกแต่เชื่อมไม่เป็น

ไม่เพียงเท่านั้น ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เชน่ ตะกร้าใส่มะขามคูล่ะ 100 บาท  
หวดนึ่งข้าวเหนียวใบละ 30 บาท ส่วนมาก 
วางขายตามบ้านของแต่ละคน ไมไ่ด้ฝาก
ประธานขายเหมือนหมวก หรือเส้นสําเร็จ

ป ัจจุบันกลุ ่มถักตอกบ้านใหม่มงคลมี
สมาชิกทั้งหมด 24 คน ไม่ได้มีกระบวนการ
รวมหุ้นอย่างจริงจัง และไม่มีเงินกองกลาง  
โดยผู ้สูงอายุจะมีไผ่ในพื้นที่บ้านของตัวเอง  
ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบที่ไหนไกล

ดูจากราคา เวลาที่ใช้ เราเชื่อว่าพวกเขา
ไม่ได้สนใจตัวเงิน แต่เป็นคุณค่าบางอย่างที่
หล่อเลี้ยงสองมือให้ขยับ จับตอกไม้ไผ่เปน็ 
ชิ้นงาน... 
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นอกจากข้าวโพด อีกหนึ่งอาชีพหลักของ
คนตําบลบัวใหญ่ คือการทําสวนยางพารา ซึ่ง
เป็นผลพวงมาจากนโยบายของรัฐบาลเมื่อป ี
2546 ทีผ่ลกัดนัโครงการปลกูยางล้านไร่ เพือ่
ยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลาง
ยางพาราของโลก 

ตาํบลบวัใหญ่ถอืเป็นพืน้ทีแ่รกๆ ทีเ่จ้าหน้าที่
จากสาํนกังานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง 
(สกย.) หรอืปัจจบุนัคอืการยางแห่งประเทศไทย 
เข้ามาเชิญชวนให้ชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ 
สปก. เข้าร่วมโครงการ โดยมอบกล้ายางให้ฟรี 
ประกอบกับราคายางแผ่นดิบในเวลานั้นสูงถึง
กิโลกรัมละ 180-200 บาท ชาวบ้านจึง 
ให้ความสนใจ

สําลี ทะภูมินทร์ เหรัญญิกกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านใหม่มงคล

ชาวสวนยาง สกย. บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2  
เล่าว่า นอกจากราคาทีจ่งูใจแล้ว ทางภาครฐัยงั
ให้สัญญาว่า หากครบ 30 ปี ชาวบ้านที่
ต้องการโค่นต้นยางทิ้ง รัฐบาลจะให้เงินไร่ละ 
16,000 บาท

ช่วงแรกที่รับมาปลูก ยังไม่มีการรวมกลุ่ม
กัน เพราะกว่าต้นยางจะเปดิกรีดได้ ต้องใช้
เวลาถึง 6 ปี กระทั่งในปี 2552 ทาง สกย.จึง
แนะนําให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจัดตั้งกลุ ่ม 
เพื่อให้ง่ายต่อการซื้อขาย สําหรับกลุ่มของ 
หมู่ที ่2 บ้านใหม่มงคล มสีมาชกิเริม่แรกประมาณ 
20 คน และค่อยๆ ขยายจนเพิ่มเป็น 111 คน
แล้ว โดยมีสมาชิกจากหมู่ที่ 4 บ้านทัพม่าน 
และหมู่ที่ 7 บ้านสันพะยอมมาร่วมด้วย โดย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านใหม่มงคล
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คณะกรรมการขายยาง
นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มยังต้องออมเงิน 

โดยมีคณะกรรมการออมเงินคอยบริหาร
จัดการ เริ่มแรกให้ออมเดือนละ 10 บาท แต่
ภายหลังเพิ่มเป็น 30 บาท โดยจ่ายเป็นรายปี 
ปีละ 360 บาท เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่
สมาชิก อย่างกรณีนอนโรงพยาบาล สมาชิก 
ได้รบัเงนิช่วยเหลอืปีละไม่เกิน 500 บาท กรณี
เสยีชวีติได้รบั 1,000 บาท หากมงีานพธิต่ีางๆ 
ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานบวช งานศพ หรอื
งานทําบุญ ให้ครอบครัวละ 500 บาทต่อปี 
และยังมีทุนการศึกษา 500 บาทสําหรับบุตร
ของสมาชิกที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

ไม่เพยีงเท่านัน้ ทางกลุ่มยงัใช้เงนิกองกลาง
นี้มาปล่อยให้สมาชิกกู ้ยืมในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บาท โดยเปดิกู ้รอบปีละ 1 ครั้ง  
ทุกเดือนมกราคม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 
ต่อปี กําหนดเวลากู้ 1 ปี 

แม้เวลานีร้าคายางพาราจะไม่เท่าเดมิแล้ว 
แต่ชาวเกษตรกรสวนยางกย็งัต้องทาํต่อ เพราะ
การจะเริ่มต้นอะไรใหม่ ต้องใช้ทุน ใช้เวลา 
อย่างน้อยทกุวนันี ้พวกเขาอยู่ได้ และมกีารลด
รายจ่าย โดยทํานํ้าหมักชีวภาพมาชดเชย 
การใช้สารเคมี ซึ่งถือว่าลดต้นทุนได้มาก...

ที่นี่จะขายขี้ยางก้อนถ้วยทุกวันพุธเว้นพุธ 
ผ่านตลาดประมูลยางพาราที่ศูนย์สงเคราะห์
การทาํสวนยาง จงัหวดัน่าน โดยเมือ่ถงึวนัจนัทร์
ก่อนประมลู สมาชกิต้องรวมน้ําหนกัยางพารา 
แล้วแจ้งแก่คณะกรรมการ ทางคณะกรรมการ
จะเดินทางไปที่ตลาดประมูลยาง เมื่อได้ราคา
ที่พอใจ จะมีการนัดรับยาง ชาวบ้านมีหน้าที่ 
จัดเตรียมสินค้าให้ทันตามกําหนด โดยนํามา
รวมไว้ ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน

 “สกย. จะแบ่งออกเป็นโซน เช่น อําเภอ
นาน้อย อําเภอเวียงสา อําเภอนาหมื่น อย่าง
ของนาน้อย กลุ่มเราก็ต้องเอาไปรวมกับเขา 
ขายพร้อมกัน ราคาเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาขัดแย้ง” สําลีเล่า

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. 
บ้านใหม่มงคล ขายยางพารารอบละ 31-60 ตนั 
พ่อค้าที่มารับซื้อต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม คล้าย
เป็นค่าธรรมเนียม เช่น ถ้าประมูลยางที่ราคา
กิโลกรัมละ 40 บาท พ่อค้าต้องให้ค่าส่วนต่าง
เพิ่มอีก 40 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยแบ่งเป็น
ค่าจ้างคนยกกิโลกรมัละ 10 สตางค์ ค่าธรรมเนยีม
ตลาดประมลูกิโลกรมัละ 5 สตางค์ ค่าปรบัปรงุ
สถานที่ขายอีกกิโลกรัมละ 5 สตางค์ เป็น 
กองกลางกลุ ่ม 20 สตางค์ สําหรับเป็น 
ค่าใช้จ่ายทัว่ไป เช่น ค่าพาหนะและค่าตอบแทน

สาํลี ทะภูมินทร์ (ซ้าย)
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และภัยพิบัติ
Environment & Disaster management

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และภัยพิบัติ
Environment & Disaster management
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ตอนที่บอกว่าเราอยากไปดูระบบประปา 
เราไม่รู ้หรอกว่า จะพาให้คนที่นี่ลําบากกัน
ขนาดไหน เมื่อมองย้อนกลับไป ต้องขอบคุณ
ทุกคนที่ทําให้การเดินทางวันนั้นลุล่วงมาได้ 
เราสนุกและได้เรียนรู้เยอะ นับเป็นบททดสอบ
การเดินทางที่เราลืมไม่ลงเลยจรงิๆ...
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กัลญา  ทนันไชย  ถามยํ้ ากับเราว ่า 
ต้องการไปดรูะบบประปาภเูขาของทีน่ีจ่รงิหรอื  
เราสําทับหนักแน่นว่าอยากไปดู เธอจึงมารับ
เราแต่เช้าตรู่ ทันทีที่มาถึงที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล เราเห็นรถยนต์ออฟโร้ด 
คันหนึ่งจอดอยู่

“พาหนะของเราวันนี้” พี่กัลญาว่า
มันเป็นรถแลนด์โรเวอร์ขนาด 2 ตอน  

อายุอานามมากกว่า 20 ปี ตอนหน้าเป็น 
ส่วนของคนขับ นั่งข้างได้อีกหนึ่งคน แต่เรา
เลือกนั่งตอนท้าย เพื่อชมทิวทัศน์ ข้างที่นั่ง 
คนขับ สังเกตเห็นท่อไอเสียที่ต่อเติมมาอยู ่
ตรงนี้ คะเนว่า เขาใช้รถคันนี้วิ่งฝ่าลํานํ้า 

เรามีผู้ร่วมเดินทางรวม 10 ชีวิต มุ่งหน้า
สู่ห้วยสถาน ลํานํ้าใหญ่ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน 
ในตาํบลบวัใหญ่มากกว่าครึง่ตําบล บนเส้นทาง
ทีต้่องบกุตะลยุฝ่าดงหนิ ดนิแดง และข้ามลาํน้ํา 
เราเคยผ่านการผจญภัยลักษณะนี้มาก่อน  

ระบบประปาภูเขาระบบประปาภูเขา

จึงมั่นใจเหลือเกินว่าผ่านได้ แต่ระยะทาง 
ที่ไกลขึ้นเริ่มกระตุกความกล้าของเราให้ 
สั่นคลอน เมื่อลํานํ้านั้นไม่ได้ตื้น และหินที่เรา
ต้องผ่านไม่ใช่แค่กรวด บางช่วงตอนรถเอียง
กระเท่เร่ หวั่นใจว่าจะพลกิกลับตาลปัตร 

กระทั่งมาจนสุดทางที่รถไปได้ เราออก 
เดินเท้าตอ่ไป ผ่านป่าไผ่ที่ตัวต้นเอนโคลงมา
บดบังทาง เราเดินตาม เวทย ์ ทะภูมินทร ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ประธานระบบประปาภูเขา 
ระหว่างทางเขาชี้ให้เราดูท่อนํ้าที่วางเลียบไป
กับสันเขา

กระทั่งผ่านผาชันที่เราต้องสไลด์ตัวลงมา
ทีละนิด จนพบกับแอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ฝาย 
ลูกใหม่ทอดตัวสงบนิ่งกั้นตัดลํานํ้าไว้ 

“ น้ําตรงนี้แหละที่ใช ้ทําประปาภูเขา” 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ว่า

เราดูนาฬิกา ใช้เวลามาถึงนี่ 2 ชั่วโมง  
พ่อหลวงเวทย์ว ่า เพิ่งเกณฑช์าวบ้านมา 
ซ่อมฝายลูกนี้เมื่อไม่นานมานี้
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ย้อนกลบัไปเมือ่ 30 กว่าปีก่อน ด้วยสภาพ
ภมูปิระเทศของตําบลบวัใหญ่ ซึง่อยู่บนพืน้ทีส่งู 
แม้มีบ่อนํ้าธรรมชาติ บ่อนํ้าตื้นที่ขุดกันเอง  
และถังเก็บนํ้าที่รองรับนํ้าฝนในแต่ละปี แต่ก็ 
ไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคในฤดู
แล้ง ในราวปี 2525 สภาตําบลจึงหยิบยก 
เรือ่งนีข้ึน้มาพดูคยุ ก่อนได้ข้อสรปุ ระดมชาวบ้าน
มาวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว  
เพื่อทําระบบประปาภูเขาจากห้วยสถานมาสู่
หมู่บ้านต่างๆ รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

“งบประมาณได้มาจากสภาตําบล ชาวบ้าน
ช่วยกันแบกของเข้ามา ทําอยู ่นับเดือนจน 
แล้วเสรจ็ ทว่าทาํแล้ว แต่สดุท้าย พอโดนนํา้ป่า
ปะทะ ท่อก็แตกบ้างพังบ้าง แต่ละปีเราต้อง
ซ่อมบํารุงอยู่เรื่อยๆ” พ่อหลวงเล่า

ดวงเงิน แก้วเทพ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการน้ําประปา ซึ่งได้
มาจากแกนนาํหมู่บ้านต่างๆ และดาํรงตาํแหน่ง
วาระละ 2 ปี ต้องช่วยกันหาวิธีการ เพื่อเสริม

ความแข็งแรงให้กับระบบประปาอยู่เสมอ
“เราลองขยายหน้ากว้างของท่อ จากเดมิที่

กว้างเท่ากนัทกุท่อ เราเพิม่ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
เป็น 5 นิ้วที่ต้นทาง ต่อด้วย 4 นิ้ว และ 3 นิ้ว 
เพือ่เพิม่แรงส่งของน้ําให้มากขึน้ แล้วกทํ็าฝาย
ซเีมนต์ไว้ชะลอนํา้ลกูหนึง่ แต่เจอนํา้มากๆ กพ็งั” 
ดวงเงินเล่า พลางชี้ให้เราดูซากซีเมนต์ซึ่งถูก
ฝายลูกล่าสุดวางทับอยู่

ภายหลังมีโครงการปิดทองหลังพระ ของ
มลูนิธปิิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดําริ 
เข ้ามาสนับสนุนเรื่องงบประมาณจัดซื้อ
กระสอบทราย ชาวบ้านช่วยกนัใช้รถไถขนขึน้มา 
ทําเป็นฝายชะลอนํ้าอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
โดยมีชาวบ้านช่วยสอดส่องดูแล คอยแจง้ 
คณะกรรมการยามพบการชํารุด

ส่วนวิธีการส่งน้ํานั้น บุญเรียบ ใจธะนะ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อ
นํ้าไหลมาตามท่อ ปลายทางจะมีถังเก็บน้ํา  
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านทัพม่าน เพื่อให้นํ้า 



42 | บัวใหญ่...ในความทรงจาํ

ตกตะกอน จากนั้นถึงกระจายไปสู ่หมู ่บ้าน
ต่างๆ โดยในแต่ละหมู่ จะมกีรรมการทําหน้าที่
บริหารจัดการ ตั้งแต่การติดตั้งมาตรวัดนํ้า 
ตามบ้าน รวมไปถึงการจัดเก็บค่าบริการ  
คิดคา่บริการหน่วยละ 2-3 บาท แล้วแต่มติ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน รายได้ทั้งหมด 
กลับเข้าหมู่บ้าน เพื่อใช้บริหารจัดการต่อไป

ขณะที่ อบต.บัวใหญ่ จะคอยดูแลจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ตั้งแต่ต้นทาง 
ไปจนถงึถงัเกบ็ ซึง่ถอืเป็นคณะกรรมการกลาง 
ส่วนต่อจากนั้น ให้เป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการหมู่บ้าน 

ระบบประปาภูเขานี้สามารถช่วยเยียวยา
ปัญหาการขาดแคลนน้ําของชาวบ้านได้เกือบ
ทุกหมู่บ้าน เว้นแต่หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 7 ที่ต้องใช้
นํ้าใต้ดิน และหมู่ที่ 4 ใช้น้ําจากลําหว้ยแตร 
อย่างไรก็ดี ชาวบ้านยังต้องประสบภาวะ
ขาดแคลนนํ้า ฉะนั้นหลายบ้านจึงใช้ประปา 
ผิวดิน ประปาไฟฟ้าควบคู่กันไปด้วย ซึ่งระบบ
ประปาไฟฟ้านี ้ได้รบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงาน
ภายนอก อาท ิกรมทรัพยากรน้ํา การประปา

ส่วนภูมิภาค
“เวลานี้ระบบประปาของหมู ่ที่ 3 กับ 

หมู่ที่ 8 ถือวา่ยังมีปัญหาอยู่มาก เพราะเป็น
พื้นที่สูง ต้องอาศัยการขุดบ่อรองรับนํ้าฝน 
ไว้ใช้” บุญเรียบว่า

ในอนาคต คณะกรรมการกลางมีความ
ตัง้ใจจะขยายความกว้างของท่อเพิม่เป็น 8 นิว้ 
เพื่อให้สามารถใช้น้ําได้ทั่วถึง เพียงแต่เวลานี้ 
อบต.บัวใหญ่ ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ฉะนั้นจึงอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ชาวบ้านในการระดมทั้งกําลังและทุนทรัพย ์
ในการจัดการ

เราพบว่า ระบบประปาไม่เพียงช่วยให้ 
ชาวบัวใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังเชื่อมโยง
ชมุชนเข้าไว้ด้วยกนั ทกุหมู่บ้านจะมอีาสาสมคัร 
หมู ่บ ้านละ 10 คน มาช่วยกันซ ่อมแซม 
ฝายชะลอนํ้าเป็นประจําทุกปี และทุกเดือน
มกราคมจะนําหมู 1 ตัว มาทําพิธีบวงสรวง
เทพเจ้าที่ศาลซึ่งอยู ่ด้านล่างของห้วยสถาน 
เพือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่ล้วนแต่เป็นกิจกรรม
ที่ชาวบ้านต้องช่วยกัน...

เวทย์ ทะภูมินทร์เวทย์ ทะภูมินทร์
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ขากลับจากห้วยสถาน เราประสบปัญหา
เลก็น้อย เจ้าแลนด์โรเวอร์เกิดดือ้ขึน้มา สตาร์ท
ไม่ติด เราเลยกินกลางวันตรงห้างกลางเขา 
ก่อนเอนกายพักครู่หนึ่ง จนคนขับหาทางซ่อม
ได ้ เขาถอดฝากระโปรงหน้าวางมันตรงตอน
ท้ายที่เรานั่งกัน และยืนบนกันชน คอยขัน
อวัยวะของเจ้าแลนด์โรเวอร์ให้เข้าที่เข้าทาง 
เพื่อให้มันไปต่อได้ 

ดวงเงิน แก้วเทพ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
ย้ายไปนัง่หลงัพวงมาลยั บงัคบัเจ้าแลนด์โรเวอร์
แทน จนเราออกจากป่ามาด้วยความทุลักทุเล 

พวกเขาส่งเราที่หน้าบ้าน พยนต์ ปาสม 
สมาชกิ อบต. หมู่ที ่4 เราทราบมาว่า บรเิวณนี้
เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ

“บ้านของผมเป็นจุดเสี่ยงภัย เพราะตั้งอยู่
บริเวณตีนดอย เวลาฝนตก นํ้าจะมาเยอะ  
มาเร็วมาก” พยนต์ว่า

นั่นจึงทําให้เขารับหน้าที่ เป ็นมิสเตอร์ 

ศูนย์จัดการภัยพิบัติ

เตือนภัยของตําบลบัวใหญ่ไปโดยปริยาย  
ด้วยอุปกรณ์วัดระดับน้ําฝน ก็ติดตั้งอยู่ตรง 
หลังบ้านเขา 

“ที่ดอยขุนสถานจะมีตัววัดปริมาณนํ้าฝน
อยู่เหมือนกัน ถ้าเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่า ตรงนั้น 
มีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง แสดงว่า 
เข้าขัน้วกิฤตแล้ว โอกาสทีจ่ะเกิดนํา้ป่าทีน่ีม่สีงู 
เพราะที่นี่อยู ่ตีนดอย และบนเขาก็เป็นสวน
ยางพารา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ว เวลานํ้า
มาจะพัดต้นมาด้วย ที่สําคัญข้างบนนั้นยังมี
ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เวลาน้ํามา จึงมา 
ทเีดยีวมากๆ และเราจะรบัเตม็ๆ” พยนต์สาํทบั
ถึงการระแวดระวังภัยที่นี่

เครือ่งวดัปรมิาณนํา้ฝน ซึง่กรมทรพัยากร
นํ้าเข้ามาติดตั้งให้ในปี 2555 จะวัดปริมาณ 
นํ้าฝน และวัดอุณหภูมิอากาศ โดยผู้ดูแลต้อง
คอยจดปริมาณน้ําฝนในแต่ละวันว่ามีปริมาณ
เท่าใด
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“ถ้าอากาศปกติ เราจะวัด 24 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง แต่ถ้าวันไหนฝนตก เราต้องมาดูว่าระดับ
มันขึ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าสมมติว ่าไม่ถึง  
24 ชั่วโมง แต่ปริมาณน้ําฝนเกือบถึง 100 
มลิลเิมตร เราเตรยีมเตอืนภยัแล้ว แต่โดยปกติ
เครือ่งนีท้าํงานแบบอตัโนมตั ิมนัจะส่งสญัญาณ
แจ้งทันที ผ่านสัญญาณไฟ ถ้าน้ําฝนสูง 82.5 
มลิลเิมตร จะขึน้สเีขยีว ถ้าสงู 97.5 มลิลเิมตร 
จะขึ้นสีเหลือง แต่ถ้าสูง 120 มิลลิเมตรจะขึ้น
สีแดง ถ้ามีสีแดงอพยพได้เลย” พยนต์เล่า 
อย่างออกรส

ความหมายของแต่ละสสีะท้อนความรนุแรง
ของภัย สีเขียว แสดงว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์ สีเหลืองเตือนภัย และให้
เตรียมอพยพ และสีแดง คือให้อพยพไปยัง 
ทีป่ลอดภยั ซึง่ถ้าขึน้สเีหลอืง ทางศนูย์ของกรม
ทรพัยากรน้ําทีจ่งัหวดัพษิณโุลกจะประสานงาน
มายังพยนต์ทันที
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“เราต้องดําเนนิการตั้งแต่สีเหลือง เพราะ
นํ้าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดย 
เราจะรีบประสานไปทางผู ้ใหญ่บ้านให้ช่วย
กระจายข่าว ขณะเดียวกันจะมีชุดปฏิบัติการ
คอยทาํหน้าทีด่แูลความเรยีบร้อย และป้องกนั
ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น” พยนต์ว่า

สําหรับชุดปฏิบัติการนี้ มีผู ้ใหญ่บ ้าน  
หมู่ที่ 4 เป็นประธาน โดยมีการแบ่งงานเป็น
ฝ ่ายต ่างๆ เช ่น ฝ ่ายป ้องกันและเตรียม 
ความพร้อม ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอพยพ  
ฝ่ายกู้ภัย ฝ่ายสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย ฝ่าย
รักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายรักษาพยาบาล 
ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายฟ้ืนฟบูรูณะ และฝ่ายอืน่ๆ 
โดยมศีนูย์บญัชาการอยู่ทีโ่รงเรยีนบ้านทพัม่าน 

“ถงึหมู่ที ่4 จะเสีย่งภยัทีส่ดุ แต่ความจรงิแล้ว
ทกุหมู่บ้านในตาํบลบวัใหญ่มสีทิธิเ์จอภยัพบิตัิ 
ทีเ่สีย่งใกล้เคยีงเรามหีมู่ที ่2 กบัหมู่ที ่6 เพราะ
ตั้งอยู ่เลียบลํานํ้าแหง แต่โชคดีที่บ้านเรือน 
ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ด้านในซึ่งนํ้าไม่ท่วม แต่ที่
ท่วมหนกัๆ เลยคอืพืน้ทีท่างการเกษตร” พยนต์
อธิบาย

แม้ทีผ่่านมา ตําบลบวัใหญ่จะยงัไม่เคยเผชญิ
ปัญหาภัยพิบัติรุนแรง แต่เพื่อความปลอดภัย 
ทุกเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมจะมีการซ้อม
แผนอพยพ ตามข้อบญัญตัขิององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลบัวใหญ่

“เรามีรถกระบะรอรับบุคคลที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งมีเด็ก ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง เป็นลําดับแรก ส่วนคนที่เหลือ 
เราจะนดัเป็นจดุ แล้วจะมรีถรบัมายงัทีป่ลอดภยั 
ซึ่งหากเปน็บ้านทัพม่าน จะพาไปที่สํานักสงฆ์
ผาคีรี เป็นที่สูง ไม่มีลําห้วยตัดผ่าน ที่นั่น 
มีห้องน้ําห้องครัวพร้อม รถเข้าถึง สามารถ
รับรองคนได้มากถึง 200 คน” พยนต์ชี้ไปยัง
ทิศที่ตั้งของสํานักสงฆ์

นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยยังจัดหลักสูตรการอบรมมิสเตอร์
เตือนภัย ซึ่งมีการดึงอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรอืน เข้ามาเรยีนรู้เพือ่จะได้มศีกัยภาพ
ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงทีด้วย

ว่าแล้วพยนต์กส็าธติการทาํงานของเครือ่ง
ให้เราดเูลก็น้อย แต่แน่ละว่า ให้ดไูด้แค่สเีขยีว...

พยนต์ ปาสม
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สวัสดิการดีๆ 
ที่เรามีให้กัน
Welfare
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เราแทบไม่เชื่อเลยว่า ที่นี่จะมีสถาบัน
การเงิน มีกลุ่มองค์กรสวัสดิการ ที่มีความ
เข้มแข็ง และยังมีกิจกรรมน่ารักๆ ชวนให้
แปลกใจ อาจเป็นเพราะพวกเขาอยู่ไกล 
จึงยิ่งต ้องดูแลกัน หรืออาจเป็นเพราะ
พวกเขามองชุมชนว่าเป็นบ้าน และทุกคน
เป็นส่วนหนึง่ทีต้่องช่วยกนัดแูลบ้านหลงันี.้..
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กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบัวใหญ่

ในป ี 2545 รัฐบาลจัดทําโครงการ 
ลงทะเบยีนคนจน ปัญหาทีค่นตาํบลบวัใหญ่ไป
ลงทะเบยีนมากทีส่ดุ คอืปัญหาทีด่นิทํากิน (สย.1) 

ต่อมาชาวบ้านได้รบัคาํแนะนาํว่า ให้รวมตวั
จัดตั้งกองทุนเครือข่ายบ้านมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นโครงการบ้านมั่นคงต่อไป โดยในช่วงนั้น 
มีสมาชิกเข้าร่วม 60 หลังคาเรือน 

เมื่อรวมตัวกันเรียบร้อย กลุ่มจึงยื่นเรื่อง
ของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
และพัฒนาอาชีพ ทําให้ได้รับงบประมาณมา
ทั้งสิ้น 3.6 ล้านบาท โดยบ้านแต่ละหลังได้รับ
ค่าวัสดุ 30,000 บาท แต่กรรมการกลุ ่ม 
มองว่า ยังมีประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหานี้
อกีมาก จงึขยายโครงการจนมสีมาชกิเพิม่เป็น 
120 ครัวเรือน และปรับลดค่าวัสดุลงจนเหลือ
หลังละ 15,000 บาท

สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้เข้าร่วม
โครงการ วิทยา เสนาบน กรรมการกองทุน
สวสัดิการชมุชน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2 

บ้านใหม่มงคล อธิบายว่า ลําดับแรก คือ 
ผู้ด้อยโอกาส ถัดมาคือครอบครัวใหญ่ที่อยู ่
ด้วยกันหลายครอบครัว และต้องการแยก 
ออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยว 

“หลงัจากจดัการเรือ่งทีอ่ยู่อาศยัเรยีบร้อย
แล้ว เรามานัง่คดิกนัต่อว่า จะทาํอย่างไรให้เกิด
ความมั่นคงอย่างแท้จริง เราเลยประชุม 
คณะกรรมการ ซึง่เลอืกมาจากหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 2 คน ได้ข้อสรุปว่าน่าจะจัดตั้งกองทุน
สวสัดิการชุมชนตาํบลบวัใหญ่ขึน้มา” วทิยาว่า

พวกเขาตั้งกองทุนฯ ขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 
2548 แกมบงัคบัให้สมาชกิบ้านมัน่คงจาํนวน 
353 คน เป็นสมาชิกกลุ่มแรก และร่วมกัน 
ออมเงิน โดยคณะกรรมการกําหนดให้ทุกคน
ฝากเงินเดือนละ 10 บาท

“เรามีวัตถุประสงค ์เพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ความยากจน ดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิด 
จนตาย และเพื่อแก ้ไขป ัญหาที่ดินทํากิน  
การทิ้งถิ่นฐาน รวมถึงส ่งเสริมอาชีพแก  ่
คนยากจนในกลุ่ม” วิทยาเล่า

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบัวใหญ่
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ในปี 2550 ทางคณะกรรมการประชุม
สมาชิก มีมติเปลี่ยนจํานวนเงินออมเป็นปีละ 
250 บาท เกบ็ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้จดัสวสัดกิาร
ได้หลากหลายขึ้น โดยทุกวันที่ 30 ธันวาคม 
สมาชิกต้องไปฝากเงินที่บ้านของ อํานวย  
กองสอน กาํนนัตําบลบวัใหญ่ ซึง่เป็นประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนฯ จัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก  
ซึง่ประกอบด้วย การเกิด ให้ 500 บาทต่อครัง้
ต่อปี นอนโรงพยาบาล ช่วยคนืละ 50 บาท แต่
ไม่เกิน 5 คืนต่อปี แขนขาหักทุพพลภาพ จ่าย 
2,000 บาทต่อครัง้ต่อปี ผ่าตดัเลก็ ให้ 1,000 
บาทต่อครั้งต่อป ี ส่วนผ่าตัดใหญ่ให้ 2,000 
บาทต่อครั้งต่อปี และในกรณีที่ไม่สามารถ
รักษาในจังหวัดน่าน ต้องส่งต่อโรงพยาบาล 
ที่ใหญ่กว่า กองทุนช่วยค่ารักษา 500 บาท 

ไม ่เพี ย ง เท ่านั้ น  เด็ กที่ เ รี ยนจบชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับ 500 บาท จบ
ปริญญาตรีได้รับ 1,000 บาท ขณะที่ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 68 ปีขึ้นไป ลดเงินออมเหลือปีละ  

125 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต จ่ายให้ 2,000 
บาท อีกทั้งยังมีสวัสดิการพิเศษซึ่งพิจารณา
เป็นครัง้ๆ ไป เช่น การส่งเสรมิอาชพี สวสัดกิาร
ช่วยเหลือสาธารณภัย และการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิก 
ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และกองทุนเปิดโอกาสให้
สมาชิกลาออกได้ โดยคืนเงินออมทั้งหมดให้

นอกจากเงินออมแล้ว กองทุนยังได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ 
ท้องถิ่นตามนโยบายสวัสดิการ 3 ขาของ
รัฐบาล โดยในปี 2550 รัฐบาลสนับสนุนผ่าน
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
100,000 บาท ต่อมาในปี 2553 รัฐบาลให้ 
82,000 บาท ขณะที่ อบต.บัวใหญ่ ให  ้
ต่อเนื่องทุกปี ปีละ 20,000 บาท และยังมี
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั
น่าน สนบัสนนุเพิม่เตมิให้ 100,000 บาทด้วย

ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบล
บัวใหญ่ มีสมาชิก 749 คน มีเงนิในกองทุน
ประมาณ 1.3 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ ่มที่ช ่วยสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนตําบลบัวใหญ่...

วิทยา เสนาบน
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สถาบันการเงินชุมชน ตําบลบัวใหญ่

หากเป็นเช้าวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี 
อาคารสองคูหา ซึ่งเคยเป็นตลาด จะคลาคลํ่า
ไปด้วยผู้คนที่เข้ามาติดต่อทําธุรกรรมการเงิน 

เราเห็นป้ายสถาบันการเงินชุมชนตําบล
บัวใหญ่ ดูผิวเผินคิดว่าเป็นสถาบันการเงิน 
ไกลปืนเที่ยงธรรมดาๆ แต่เมื่อได้พูดคุยกับ 
คุณหมอปรีชา การินไชย อดีตสาธารณสุข
อาํเภอนาน้อย ผู้เป็นประธานกรรมการสถาบนั
การเงนิชมุชน ตาํบลบวัใหญ่ และเหน็หลกัฐาน
เป็นที่ประจักษ์ ก็ต้องรีบเปลี่ยนความคิด 

คุณหมอปรีชา เท้าความว่า เมื่อปลายปี 
2549 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กบัพฒันาการอําเภอนาน้อย เข้ามา
ทาบทามให ้ชุมชนที่อยู ่ไกลจากที่ ทําการ
ธนาคารพาณิชย์ อย่างตําบลบัวใหญ่และ 
ตําบลสันทะ ตั้งสถาบันการเงินชุมชนขึ้น เพื่อ
ให้ง่ายต่อการทาํธรุกรรมการเงนิต่างๆ หลงัทาํ
ประชาคมสอบถามความคิดเห็นประชาชน 
ปรากฏว ่ามี เพียงคนตําบลบัวใหญ ่ที่อยู ่ 
ห่างจากธนาคารประมาณ 12 กิโลเมตร 
ขานรับแนวคิดนี้

“ธ.ก.ส. สนับสนุนอุปกรณ์การทํางานให้ 
60,000 บาท มีคอมพิวเตอร์ มีโต๊ะ เก้าอี้  
ชุดทํางาน ตู้เก็บเอกสาร แต่ว่าตอนนั้นเรา 
ยงัไม่มสีถานทีทํ่างาน เผอญิว่ามตีลาดเก่าของ 
อบต.บัวใหญ่ ร้างอยู ่ เราเลยไปขอใช้ แต่
ตอ้งหาเงินมาสร้างเอง เลยเริ่มจากการขอ 
ดอกเบี้ยจากกองทุนหมู ่บ ้าน หมู ่บ ้านละ 
2,000 บาท ได้มา 16,000 บาท นํามาซื้อ
อิฐ ซื้อปูน ปรากฏว่าไม่พอ เลยทาํผ้าป่าทีน่ี่อีก 
2 ครั้ง สร้างจนเสร็จภายในปีเดียว” ประธาน
สถาบันการเงินชุมชนเล่าให้ฟัง

สถาบันการเงินชุมชน ตําบลบัวใหญ่  
เปิดทาํการครัง้แรกวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2550 
พร้อมกับเปดิรับสมาชิกด้วยการระดมหุ ้น  
หุ้นละ 100 บาท และคิดค่าธรรมเนียมคนละ 
30 บาท มีผู้สนใจสมัครประมาณ 180 คน 
และสามารถรวมเงนิหุ้นได้ประมาณ 1 ล้านบาท 
จากนั้นจึงปล่อยกู้ให้สมาชิกทันที

“ตอนนั้นทาง ธ.ก.ส. มาประชาสัมพันธ์ว่า 
สถาบันการเงินชุมชนสามารถกู้เงินกับ ธ.ก.ส. 
ได้ 5 เท่าของเงนิทุน แต่กรรมการเราไม่สนใจ 
เพราะเราถือว่าวัตถุประสงค์ใหญ่คือการออม 
ถ้าเป็นหนี้เป็นสิน เราไม่อยากทํา เลยปล่อยกู้
เท่าทีม่ ีเฉลีย่กนัไปตามความจําเป็น แต่ปัญหา
กต็ามมา เราปล่อยกู้จนหมด พอคนจะถอนเงนิ 
กไ็ม่มใีห้ เลยต้องมาระดมทนุใหม่ หาคนมาซือ้
หุ้นเพิ่ม แล้วจัดระบบการใช้เงิน โดยเราต้องมี
เงินสํารองจ่ายอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์” 
ปรีชาอธิบาย

สถาบันการเงินชุมชน ตําบลบัวใหญ่
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ณ เวลานี้ สถาบันยังเปดิขายหุ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมียอดหุ้นอยู่ที่ 141,156 หุ้น 
เนื่องจากผู ้มีสิทธิ์ทําธุรกรรมต ้องถือหุ ้น 
อย่างน้อย 1 หุน้ขึ้นไป โดยสมาชิกคนหนึ่ง 
มีสิทธิ์ซื้อหุ ้นได ้ไม ่เ กิน 250,000 บาท  
ทุกวันนี้ สถาบันฯ มีสมาชิกทั่วตําบลราว 
1,300 คน แม้จะน้อยกว่าจํานวนประชากร 
ในตาํบลซึง่มอียู่ประมาณ 4,000 คน แต่ถอืว่า
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

“ลูกค้าคนหนึ่งมีบัญชีหุ้นกับบัญชีเงินฝาก
แยกเล่มกัน โดยเงินหุ้นนี้ต้องฝากครบ 5 ปี  
ถึงจะถอนออกมาได้ แต่ไม่ให้ถอนทั้งหมด 
กรณีถ้ามีหนี้เงินกู้อยู่เราไม่ให้ถอน เพราะต้อง
นําเงินหุ้นมาเป็นเงินค้ําประกัน ปัจจุบันคนที ่
กู้เงิน เราบังคับซื้อหุ้นเพิ่มด้วย คนละ 1,200 
บาท กู้แล้วหักทันที ทําให้หุ้นของเราเพิ่มพูน
ขึ้นเรื่อยๆ” คุณหมอปรีชาว่า

บริการของสถาบันฯ มี 2 ประเภทหลัก 
อย่างแรกคือฝาก-ถอน ให้ดอกเบี้ยเงินฝาก
ร้อยละ 1.5 ต่อปี อีกบริการคือกู้ยืม แบ่งเป็น
กู้สามัญกับกู้ฉุกเฉิน สําหรับการกู้สามัญ ผู้กู้
ต ้องถือหุ ้นของสถาบันไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  
โดยกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของจํานวนหุ้น แต่ไม่เกิน 

50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท 
ต่อปี และระยะเวลากู้ไม่เกิน 1 ปี โดยทางสถาบนัฯ 
คิดดอกเบี้ยแล้วเสร็จ ไม่มีลดต้นลดดอก 

“การกู้เงนิต้องมสีมาชกิ 2 คน มาค้ําประกนั
ให้ด้วย ส่วนการกู้ฉุกเฉิน สมาชิกมักกู้ไปจ่าย
หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ดอกเบี้ย
ร ้อยละ 1 แต่กู ้เท ่าไรก็ได้ เพราะสถาบัน 
แลกเปลีย่นข้อมลูส่วนใหญ่กบัธนาคารอยู่แล้ว 
จงึหมดห่วงเรือ่งหนีส้ญูได้ระดบัหนึง่” คณุหมอ
ปรีชาอธิบาย 

คณุหมอบอกอกีว่า ทีผ่่านมามหีนีเ้สยีบ้าง  
ปีหนึ่งประมาณ 4-5 คน โดยสถาบันฯ ใช้วิธี
พักชําระหนี้ให้ เก็บเฉพาะดอกเบี้ยแทน กรณี
ที่ไม่จ่าย ทางสถาบันฯ จําเป็นต้องไปกดดัน 
คนคํ้าประกัน เพื่อให้เขาไปช่วยจัดการลูกหนี้
อกีท ีซึง่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมปัีญหาร้ายแรงแบบนี้ 

สถาบันฯ ปดิงบดุลทุกวันที่ 31 มีนาคม 
โดยแบ่งผลกําไรเป็น 6 ส่วน ดงันี ้1) ทนุสํารอง 
ร้อยละ 15 2) ทุนสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 3) เงนิสวสัดกิารต่างๆ ของสมาชกิ 
เช่น ช่วยค่ารักษาพยาบาลรายละ 500 บาท 
งานศพรายละ 2,000 บาท หรือให้ยืมไป 

คุณหมอปรีชา การินไชยคุณหมอปรีชา การินไชย
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จัดงานพิธีต่างๆ โดยไม่คิดดอกเบี้ย รวมแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 10 4) ค่าตอบแทนพนักงาน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 5) เงินปันผลหุ ้น  
ร้อยละ 40 6) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควร ร้อยละ 5

คุณหมอปรีชาว่า ในปี 2558 สมาชิก 
ได้รับเงินปันผล หุ้นละ 5.56 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลต้องฝากเงินไม่ตํ่ากว่า 6 
เดือน และหากฝากไม่ครบ 1 ปี จะได้รับเงิน
ตามระยะเวลาที่ฝากจริง

“กําไรที่เหลือจากการจัดสรร เรานํามา 
ต่อเตมิอาคารบ้าง เอามาซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
เครื่องนับเงิน เครื่องทํารายการสมุดบัญชี 
เพราะเมือ่ก่อนเราเขยีนด้วยมอืหมด แต่ลกูค้า
เขาสะท้อนกลับมาว่าต้องทันสมัย” ประธาน
กล่าว

ข้อมูลสินทรัพย์รวมทั้งหมดของสถาบันฯ 
ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ ์ 2559 คือ 

25,384,705.43 บาท โดยมเีงนิสดอยู่ในมอื 
365,445 บาท ฝากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรไว้ 4,987,462.04 บาท 
และเป็นเงินกู้ของสมาชิกอีก 20,024,300 
บาท นอกนัน้หมนุเวยีนอยู่ในอปุกรณ์สาํนกังาน

ปัจจุบัน สถาบันเปดิทําการทุกวันจันทร์
และพฤหสับด ีเวลา 8.30-15.00 น. มพีนกังาน 
4 คน ได ้แก ่ ประธานกรรมการสถาบัน 
เหรัญญิก ผู้ตรวจบัญชี และพนักงานสินเชื่อ  
ซึ่งทุกคนล้วนทํางานมานานจนกลายเป็น 
ภาพแทนของสถาบันไปแล้ว

“คนมาทํางานที่นี่ต ้องทําด้วยใจ และ 
ต้องซื่อสัตย์ เพราะความเชื่อถือจากสมาชิก
เป็นสิง่สาํคญัมาก อย่างผมตอนแรกตัง้ใจว่าจะ
ทําแค่ช่วงแรกเท่านั้น แต่นี่อยู่มา 10 ปีแล้ว 
ยังไปไหนไม่ได้เลย” คุณหมอปรีชาทิ้งท้าย
พร้อมเสียงหัวเราะ...
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ธนาคารความดีตําบลบัวใหญ่

“ทําความดีสร้างความเป็นคน ยามขัดสน
เราให้แลกสิ่งของ” นั่นคือคําขวญัของธนาคาร
ความดีตําบลบัวใหญ่ 

เราสังเกตเห็นป้ายชื่อ และตู้เก็บสิ่งของ 
ในห้องประชุมตั้งแต่ก้าวเข้ามาแล้ว กระทั่ง 
ได้มารู้จกัจรงิๆ เมือ่ โชตกิา คาํภริะ นกัวชิาการ
โครงการ สสส. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาเล่า 
ให้ฟัง

“ปลายปี 2556 ทมีผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ 
อบต .บัวใหญ่ไปศึกษาดูงานค่ายเยาวชน  
ที่ตําบลหัวง้ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ที่นั่นมีแหล่งเรียนรู ้ธนาคารความดี ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ เปลี่ยนความดีให ้เป ็นรูปธรรม 
จับต้องได้” โชติกาว่า

คณะผู้บริหารอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าว
ทีต่าํบลบวัใหญ่บ้าง เพราะจะได้เป็นเครือ่งมอื
อกีหนึง่ชิน้ในการสร้างความมส่ีวนร่วมในพืน้ที่ 
หลังจากประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้ งผู ้บริหารท ้องถิ่น  ท ้องที่  ผู ้นํ าชุมชน  
ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนํากลุ่มเครือข่ายต่างๆ 
พากันยกมือเห็นด้วย จึงเริ่มโครงการในเดือน
มิถุนายน 2557

กว่าโครงการจะเป็นรูปเป็นร่างต้องผ่าน
กระบวนการต่างๆ มากมาย เริ่มจากการ

ประชาสัมพันธ์ โดยถือโอกาสวันจ่ายเบี้ย 
ผู้สูงอายุ ซึ่งทุกคนมารวมตัวกัน พร้อมทั้งให้
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส ่วนตําบลของแต่ละหมู ่บ ้านช ่วยอธิบาย 
รูปแบบกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

ส่วนรูปแบบการทําความดี แบ่งเป ็น
ประเภทต่างๆ เช่น พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัด 
พฒันาโรงเรยีน เป็นต้น โดยให้ผู้รบัผดิชอบงาน
คอยเซ็นกํากับลงในสมุดคู ่ฝากว่าชาวบ้าน 
มาทําจรงิ

“ถ้าเป็นงานพัฒนาหมู ่บ ้านให้สมาชิก 
อบต .  หรือผู ้ใหญ ่บ ้านเซ็น กํากับ  ส ่วน 
งานแต่งงาน งานเลี้ยงต่างๆ ให้เจ้าภาพเซ็น 
ส่วนงานทีเ่กีย่วกบัวดั หรอืลดละเลกิเหล้า บหุรี่ 
ให้พระสงฆ์ และในกรณีที่ปลอมลายเซ็น  
เราจะหักคะแนนออก เพราะถือว่าไม่มีความ
ซื่อสัตย์” โชติกาอธิบาย

เกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างกันไปตาม
ประเภท หากเป็นการมีส่วนร่วมอย่างการ
พัฒนาหมู ่บ้าน วัด โรงเรียน และเข้าร่วม
ประชุมหมู่บ้าน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของ 
อบต. อย่างเวทีประชาคม การอบรม และ
โครงการบ้านปลอดลูกน้ํายุงลาย ซึ่ง อสม.
เข้าไปสํารวจทุกวันศุกร์ จะได้ 5 คะแนน  

ธนาคารความดีตําบลบัวใหญ่
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ขณะที่การไปปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เช่น ปลูกป่า ทําฝายชะลอนํ้า ทําแนวกันไฟ  
ดับไฟป่า จะได้ 10 คะแนน ด้านผู ้ป ่วย 
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ 
ไม่เกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท ผู ้ป่วย 
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ 
ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และผู้ที่ลด
รอบเอวได้อย่างน้อย 1 นิ้ว จะได้ 20 คะแนน 
ส่วนผู้ทีร่่วมบรจิาคโลหติ หรอืลด ละ เลกิเหล้า
บุหรี่ ในช่วงเข้าพรรษา จะได้ 50 คะแนน

เมื่อได้คะแนนมาแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถ
นําคะแนนนี้ไปแลกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  
ซึ่งมีเกณฑ์การแลกของอยู่

“50 คะแนน เอามาแลกขนม 60 คะแนน 
แลกปากกา 80 คะแนน แลกสบู่ 100 คะแนน 
แลกผงซักฟอกกล่องเล็ก นม หรือแปรงสีฟัน 
120 คะแนน แลกน้ํายาล้างจาน 150 คะแนน 
แลกแก้วนํ้า ขันน้ํา ปลากระป๋อง ยาสระผม 
นํ้าปลา หรือนํ้ามันพืช 180 คะแนน แลก 
ซอสถั่วเหลือง 200 คะแนน แลกยาดมหรือ
แป้ง 250 คะแนน แลกผงซักฟอกกล่องใหญ่ 
300 คะแนนแลกนํา้มนัเขยีว 350 คะแนนแลก
แป้งกระป๋องใหญ่ หรอืโอวลัตนิ 1,000 คะแนน 
แลกถงุย่าม และ 1,500 คะแนน แลกผ้าขาวม้า 

สําหรับงบประมาณที่ ใช ้ซื้อข ้าวของ  
รวมถึงจัดทําสมุดบันทึกความดี อบต.บัวใหญ่
แบ่งเงิน 10,000 บาท จากงบของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุโดยเอาพื้นที่ 
เป็นตวัตัง้ ซึง่เป็นหนึง่ในข้อตกลงความร่วมมอื
ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
สสส. เมื่องบส่วนนี้หมด ทาง อบต.จึงเริ่ม

โครงการจัดการขยะ โดยให้ชาวบ้านนําขยะที่
คัดแยกแล้วมาแลกคะแนนความดีทุกวันจ่าย
เบีย้ผู้สงูอาย ุคดิเป็น 20 คะแนนต่อ 1 กิโลกรมั 
และ อบต.จะนําขยะไปขายสร้างรายได้ต่อไป

“การแลกของ เรามีข้อกําหนดว่า ต้องมี
คะแนนอยู่ในสมุดไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
และเมื่อแลกแล ้ว ต้องมีคะแนนติดสมุด 
ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และในเดอืนเมษายน 
ผู้ใดที่ทําคะแนนได้สูงสุดในปีนั้น เราจะมอบ
เกียรติบัตรและของกํานัลเล็กๆ น้อยๆ ซึ่ง 
ที่ผ่านมามีหลายคนไม่ยอมแลกของ เพราะ
ต ้องการเกียรติบัตร ถือเป ็นความภูมิใจ 
อย่างหนึ่ง” โชติกาอธิบาย

ปัจจุบันมีผู ้เข ้าร ่วมโครงการธนาคาร 
ความดีทั้งสิ้น 994 คน เป็นผู้สูงอายุจากทั้ง  
8 หมู่บ้าน จํานวน 570 คน กลุ่มเด็กและ
เยาวชนโรงเรียนบ้านนาไค้ โรงเรียนบ้านอ้อย 
โรงเรียนบ้านทัพม่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รวมกว่า 200 คน กลุ่ม อสม.ตําบลบัวใหญ่ 
94 คน ผู้นําท้องถิ่นและท้องที่ 30 คน และ
ประชากรในวัยทํางานอีก 100 คน

“แต่กลุ่มผู้นํา เราไม่ให้แลกของ เพราะ
ต้องเป็นแบบอย่าง” โชติกาว่า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่อยอดที่น่าสนใจ
อีกมากมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมความดี 
8,888 ความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวฯ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 88 
พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ยอด
เกินเป้าถึง 50,000 ความดี 

“เสมือนปลูกความดีไว้ในหัวใจพวกเรา” 
โชติกาทิ้งท้าย...
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ที่นี่เด่นเรื่องเกษตรผสมผสาน ดว้ย
การจะอยู่รอดได้ในพื้นที่แบบนี้ ต้องตั้งต้น
จากครัวเรือนก ่อน แล ้วค ้นหาจุดเด ่น 
จุดเสริม เราได ้รับโอกาสไปเยี่ยมชม
สวนเกษตรผสมผสาน  3 แห ่ง  ซึ่ งมี
เรือ่งราวแตกต่างกนัออกไปในรายละเอยีด...
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เกษตรผสมผสานห้วยช้าง

แม ้ลักษณะภูมิประเทศของบัวใหญ ่ 
เป็นเขาสงู แต่พืน้ทีก่ารเกษตรกว่า 40 ไร่ ของ 
สองสามีภรรยา นเรศ ศรีนะ และ ผ่องนภา 
ศรีนะ แห่งหมู่ที่ 8 กลับอุดมไปด้วยพืชผัก 
ผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะผักสวนครัว ซึ่ง 
ทั้งสองการันตีว่าปราศจากสารพษิ 

เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ดอย ไม่มี
ระบบชลประทาน จึงต้องทําการเกษตรในฤดู 
โดยแต่ก่อนทั้งสองปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปีหนึ่งมี
รายได้ครั้งหนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน หมดฤดู 
ไม่มีรายได้ แต่ยังต้องกินต้องใช้ และนเรศ
ยอมรบัว่า เขาเคยใช้สารเคมทีกุชนดิทีโ่ฆษณา 

“แต่เดิมเราปลูกข้าวโพดเกือบทั้งหมด 
แล้วก็มีสวนมะขาม 3 ไร่ สวนมะม่วงอีก 2 ไร่ 
จนเมือ่ปี 2547 เราเริม่ปลกูยางพารา โดยแบ่ง
ที่ปลูกข้าวโพดออกมา 10 ไร่ ส่วนมะม่วงล้ม
มาปลูกข้าวโพดแทน ในช่วงปี 2555 ที่เปดิ
กรีดยางพารา เราเริ่มต้นทําเกษตรผสมผสาน 
โดยหนัมาปลกูผกัสวนครวัด้วย ตอนนัน้เรากนั

พื้นที่มาหนึ่งไร่ ลงชะอม พริก มะเขือ กับ 
ผลไม้บางชนดิทีเ่ราอยากกิน ปลกูแซมๆ กนัไป 
เราไม่ได้คิดถึงรายได้เลย คิดอย่างเดียววา่  
ต่อไปไม่ซื้ออาหาร ปลูกต้นหนึ่งกินไดท้ั้งปี  
ส่วนเรื่องสารเคมีเราลดมาเรื่อยๆ อย่าง
ยางพารานี้ พอครบ 5 ปี เราเลิกใช้หมด  
พอหญ้าขึ้น เราใช้วิธีตัดแทน เพราะฉะนั้น  
2-3 ปี สารเคมเีจอืจางไปแล้ว” นเรศเล่าให้ฟัง

นอกจากนี้ ทั้งสองยังแสวงหาความรู้จาก
สือ่โทรทศัน์ หนงัสอื รวมทัง้หน่วยราชการ เช่น 
เกษตรอําเภอ พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ซึ่งช่วย
สอนเรื่องการดูแลหน้าดิน การผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษหญ้า ใบไม้แห้ง มูลสัตว์ และแกลบ 
รวมถึงการทําน้ําหมักชีวภาพโดยนํามะละกอ 
ฟักทอง และกล้วยสกุ มาผสมกบัสารเร่งซเูปอร์ 
พด.๒ เพื่อใช้ฉีดพ่นตามใบและผล ส่วนเรื่อง
ชลประทาน พวกเขาใช้วิธีขุดบ่อกักเก็บน้ําฝน
บนที่สูง แล้วส่งไปตามท่อด้วยระบบน้ําหยด 
ทําให้ประหยัดนํ้าได้มาก

เกษตรผสมผสานห้วยช้าง
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นเรศ และ ผ่องนภา ศรีนะ นเรศ และ ผ่องนภา ศรีนะ 
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จากผักสวนครัวหนึ่งไร ่ วันนี้สองสามี
ภรรยาขยายพืน้ทีก่ารเกษตรเพิม่เป็น 3 ไร่ และ
นําพืชผักอีกหลายชนิดมาปลูกอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ผักหวานป่า ดอกแค หน่อไม้ นอกจากนี้
ยงัปลกูข้าว เลีย้งสตัว์ เลีย้งปลา โดยนาํผลผลติ
ที่เหลือจากการบริโภคไปขาย และแจกจ่าย 
ให้คนรู้จัก

“ผักเรามีคุณภาพ ปลอดสารเคมีแน่นอน 
อย่างกะหลํา่ปล ีหวัหนึง่ 5-10 บาท ขายไม่แพง 
พอให้อยู่ได้เท่านั้น” ผ่องนภาพูดขึ้นบ้าง

นเรศ เล ่าเพิ่มเติมอีกว ่า สํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดน่านเข้ามาสนับสนุนให้ 

ทั้งสองพัฒนาที่ทํากินของตัวเองเป็นศูนย  ์
เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกร
หรือผู ้สนใจจากพื้นที่ต่างๆ มาศึกษาดูงาน  
พวกเขาจงึตัง้ใจจะขยายพืน้ทีป่ลกูพชืเพิม่เตมิ 
และยังมีแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลง 2 ไร่ 
เพื่อปลูกไผ่ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่  
อีกทั้งช่วยลดปัญหาภูเขาหัวโล้นด้วย

“เราใช้ความสขุทางใจเป็นตวัชีว้ดั ทําแล้ว
เพลิน ทําแล้วดี ทําแล้วมีประโยชน์ เราก็อยาก
จะทําต่อไปเรื่อยๆ อีกอย่างเราแก่ตัวแล้ว เจอ
สารเคมีเยอะๆ ไม่ไหว สู ้ใช้เวลาปลูกพืช 
สวนครัวดีกว่า” นเรศทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม...
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เกษตรผสมผสานบ้านสันพะยอม

เราผ่านบ้านหลังนี้หลายรอบจนจําได้ 
เพราะในยามบ่ายไล่ไปจนถึงเย็น แมบ่้าน 
ของบ้านหลังนี้จะย่างไส้กรอกวุ้นเส้นขาย และ
เราได้ลิ้มลองกันไปเมื่อวันก่อน แต่วันนี้เราถือ
วิสาสะเข้ามานั่งในตัวบ้าน เพื่อรอพบกับ 
พ่อบ้านหลังนี้

ไม ่นานนักเราได ้พบกับเจ ้าของบ ้าน 
ทั้งสองคน และได้รับการแนะนําให้รู ้จักกับ  
ยงยุทธิ์ ต๊ะติ๊บ เกษตรกรวัย 67 ปี แห่งบ้าน
สันพะยอม หมู่ที่ 7 แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดคุย
กับผู้เป็นภรรยา ที่ปลีกตัวไปอยู่หลังบ้านแล้ว 
เราคิดว่าเธอคงไปเตรียมไส้กรอกขาย

ยงยุทธิ์เป็นชายอารมณ์ดี เรารู ้ได้ทันที 
ด้วยรอยยิ้มที่ผลิพรายบนใบหน้านั้น 

“ลุงยงยุทธิ์แกทําเรื่องไก่พื้นเมือง มีระบบ
เลี้ยงที่ไม่เหมือนใคร” ผู้นําทางเราว่าเช่นนั้น

เกษตรผสมผสานบ้านสันพะยอม
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ก่อนเลีย้งไก่ ลงุยงยทุธิ ์ปลกูพชืผสมผสาน
บนที่ดินผืนเล็กขนาดไมถ่ึงหนึ่งไร่ มีมะม่วง 
ลําไย ทุเรียน ลิ้นจี่ อย่างละนิดอย่างละหน่อย 
เขาตั้งใจปลูกไว้กินเอง กระทั่งต่อมาได้แบ่ง
พื้นที่ส่วนหนึ่งสําหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วย 

แม้เป็นมือใหม่เรื่องการเลี้ยงสัตว์ แต  ่
ลุงยงยุทธิ์ใฝ่หาความรู ้อยู ่เสมอ อย่างในปี 
2553 ทางปศุสัตว์จังหวัดน่านเข้ามาสํารวจ
พื้นที่เลี้ยงไก่ของเขา และพบว่าทําได้เป็น 
สัดเป็นส่วนดี จึงถือโอกาสชักชวนไปอบรม 
เพิ่มเติม เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดย
สอนทําวัคซีน เพื่อให้กลับมาช่วยเพื่อนบ้านที่
เลี้ยงไก่เหมือนกัน

“ตอนกลบัมา เราไปช่วยหยอดวคัซนีให้ไก่
ของชาวบ้าน โดยไปรบัวคัซนีทีป่ศสุตัว์จงัหวดั” 
ยงยุทธิ์ว่า

หลังจากทําได้ประมาณ 2 ปี เขาตัดสินใจ
เลิกใช้วัคซีนแบบเดิม เพราะจัดการลําบาก 
ต้องแช่เย็นไว้ตลอด จึงเปลี่ยนไปขอยาฆ่าเชื้อ
มา พ่นยาทุก 3 เดือน ปรากฏว่า ได้ผลลัพธ์ 
นา่พอใจกว่ามาก ไก่ในพื้นที่แทบไม่มีโรค
ระบาดอีกเลย

ปัจจบุนัลงุยงยทุธิเ์ลีย้งไก่พืน้เมอืงประมาณ

ร้อยกว่าตัว หากเป็นช่วงที่ลูกค้าต้องการสูง 
อย่างช่วงปีใหม่ จะเตรยีมไก่ไว้ 400-500 ตวั 

“ไก่นี้เราขายเป็นรุ่นๆ ส่วนใหญ่อายุ 2-3 
สัปดาห์ นํ้าหนักได้ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม ก็
มีคนในหมู่บ้านมาซื้อแล้ว โดยขายกิโลกรัมละ 
100 บาท ยิ่งเวลามีพิธีเลี้ยงผี หรือบายศร ี
สู่ขวัญจะขายดีเป็นพิเศษ เพราะเขารู้ว่าไก่ที่นี่
สะอาดกว่าที่อื่น” ลุงยงยุทธิ์เล่า

สําหรับเคล็ดลับการเลี้ยงไก่ ลุงยงยุทธิ ์
เปดิเผยว่า ควรเลี้ยงในพื้นที่รั้วรอบขอบชิด 
เพื่อให้ควบคุมง่าย เมื่อแม่ไก่ออกไข่ให้วางใบ
ตะไคร้หอมไว้ใต้รัง เพื่อป้องกันไรไก่ ลูกไก่ที่
เพิ่งออกจากไข่ มักไม่ค่อยแข็งแรง ต้องให้กิน
ยาถ่าย เพื่อฆ่าเชื้อ

“ผมทํายาถ่ายเอง โดยนําหมาก 1 ขีด  
ผสมกับกะป ิ 2 ขีด จากนั้นปั้นเป็นลูกกลอน 
ตากให้แห้ง เวลาใช้ให้นาํยาถ่าย 3 เมด็ละลาย
นํ้าให้ไก่กิน และเมื่อลูกไก่อายุ 1 สัปดาห์ ให้
แยกออกจากแม่ เพื่อไม่ให้แม่กับลูกผสมกัน” 
ลุงยงยุทธิ์อธิบายการปรุงยาสูตรเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับด้วยว่า ถ้าสังเกต
ว่าไก่มีอาการเครียด จิกกันเอง เขาจะใช  ้
นํ้าตาลทรายขาวละลายน้ําให้ไก่กิน 

ยงยุทธิ์ ต๊ะติ๊บ
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การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้
ฟาร์มไก่แห่งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 ระดับจังหวัด จากการประกวดส่งเสริม 
การปรับระบบการเลี้ยงไก ่พื้นเมืองดีเด ่น 
ปีงบประมาณ 2553 จากกรมปศุสัตว ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากการขายไก่ซึ่งเป็นรายได้หลัก 
แล้ว ลุงยงยุทธิ์ยังนําขี้ไก่ไปใช้เป็นปุ๋ยสําหรับ
พืชผักสวนครัวต่างๆ และสานสุ่มไก่ขายด้วย 
โดยวันหนึ่งทําได้ประมาณ 2 หลัง หลังละ  

100 บาท 
ลงุยงยทุธิพ์ดูจบ แกเชญิเราเดนิลงเนนิเขา 

ไปยังตีนเขา ซึ่งเป ็นที่ตั้งของสวนเกษตร 
ผสมผสาน และฟาร์มไก่ เราเหน็ทีด่นิขนาดเลก็ 
จัดการแบบเรียบง่าย เน้นความพอดีพอกิน 
เป็นหลัก แกเชื้อเชิญให้เราเขา้ไปในฟาร์มไก ่
ซึ่งการันตีว่าปลอดเชื้อโรคแน่นอน

เราเดินเข้าไปตามคําเชื้อเชิญ และสังเกต
ในทันทีว ่า เราไม่ได้กลิ่นมูลไก่เลย แกว่า 
เป็นเพราะยาฆ่าเชื้อ รอยยิ้มผลิพรายดังเดิม...
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ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหนองเต่า

เราวา่ที่ดินจํานวน 13 ไร่ 70 ตารางวา 
นัน้กว้างมาก แต่ เพช็ร รนิทะ อดตีผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 ก็ทํากินบนที่ดินนี้โดยลําพัง 

ที่นี่เป็นสวนเกษตรผสมผสาน และเป็น
ศนูย์การเรยีนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหนองเต่า 
โดยภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ล้วนทํากิจกรรมที่
ปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหนองเต่า

เพ็ชร รินทะ
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ลุงเพ็ชรย้อนอดีตให้ฟังว่า เขาทําสวน
มะขาม และไร่ข้าวโพดมานานหลายปี เมือ่ก่อน
ใช้สารเคมีเต็มที่ จนร่างกายเกิดอาการแพ้  
ตุ่มขึ้นเต็มตัว 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่เลิกใช้ จนเมื่อ
ปี 2553 ลุงเพ็ชรซึ่งเป็นกรรมการกลาง 
ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา ได้ไปอบรมที่
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านสามอาชีพ  
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน เป็นเวลา  
5 วัน 4 คืน 

หลักสูตรที่ ลุ ง เพ็ชร เข ้าร ่วมมีหลาย 
บทเรียน ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรตามแนว
ทฤษฎใีหม่ โดยยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพยีง 
การทาํเกษตรแบบผสมผสาน การปรบัปรงุดนิ 
การปลูกผักในถุง การทําจุลินทรีย์เพื่อใช้ใน 
นาข้าว การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร การ 
เผาถ่านแบบโบราณ การเผาแกลบ ขยะวิทยา 
การผลิตปุ๋ยสะอาด การสกัดสารไล่แมลงจาก
พืชสมุนไพร การทํานํ้ายาอเนกประสงค์  
การถนอมและแปรรูปอาหาร การทํานํ้าส้ม 
ควันไม้ ไปจนถึงการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือน

หลังผ่านการอบรม เขากลับมาทดลองทํา
ทีส่วนของตวัเอง เริม่จากกนัพืน้ทีส่่วนหนึง่เพือ่
ปลูกข้าวไร่ผสมผสาน ปลูกปาล์มนํ้ามัน และ

เลี้ยงปลา จากนั้นขยายมาปลูกมะขามหวาน 
ลําไย กล้วย เลี้ยงหมู ไก่ และวัว ทั้งยังทํา 
นํา้ส้มควนัไม้ โดยคนในละแวกรู้จกัเป็นอย่างดี 
และแวะมาซื้อผลผลิตถึงที่บ้าน สร้างรายได้ 
3,000-10,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

“เมื่อก่อนผมถือคติปลูกอันไหนไม่มีกําไร
เอาออกหมด เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่พอมาทํา
เกษตรแบบผสมผสาน ชีวิตมีความมั่นคง  
เมื่อก่อนไม่มีอะไร แต่เดี๋ยวนี้มีรถไถสองคัน” 
ชายอาวุโสกล่าวพลางหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

นอกจากนี ้สาํนกังานเกษตรจงัหวดัน่านยงั
ชักชวนให ้ลุงเพ็ชรเข ้าร ่วมเป ็นเครือข ่าย  
เปดิพื้นที่เพาะปลูกเป็นแหล่งเรียนรู ้เกษตร 
ผสมผสาน ปรากฏว ่าเปดิแล ้วมีผู ้เข ้ามา 
ขอความรู้อยา่งต่อเนื่อง เดือนละ 3-4 คน  
โดยเพ็ชรยินดีถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่

แม้อายุก้าวเข้าสู่เลข 7 แล้ว แต่ลุงเพ็ชร
ไม ่เคยหยุดพัฒนาตนเอง ยืนยันได ้จาก 
การเข ้าร ่วมอบรมต่างๆ อย่างป ี 2555  
ไปรว่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความมั่นคง ทั้งยังไป 
ดูงานนอกพื้นที่แล้วนําความรู้กลับมาปรับใช้
ในสวนของตน เพื่อเป็นต้นแบบให้คนทั้งใน 
และนอกพื้นที่ต่อไป...
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การศึกษา ‘วิชาชีวิต’
Live & Learn
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เราเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบวัใหญ่ โรงเรยีนบ้านทพัม่าน และวดั
บ้านนาแหน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัเดก็ๆ 
และเยาวชนทีน่ี ่พวกเขามกิีจกรรมการเรยีนรู้
ที่หลากหลาย แตกต่างตามช่วงวัย เป็น 
การเรยีนทีผ่สมผสานเรือ่งราวของชวีติ และ
รากเหง้าที่มาของพวกเขาเอง...
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาํบลบัวใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาํบลบัวใหญ่

มณีวรรณ พรมภิละ
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เรามาถงึศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลบวัใหญ่
ในตอนเช้า ตัวอาคารตั้งอยู่ถัดจากสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ ทันเวลา 
ที่เด็กน้อยกําลังเขา้แถวเคารพธงชาติ เสียง 
เจื้อยแจ้วฟังได้ศัพท์อยู ่ แต่กระจัดกระจาย 
ไม่เป็นจงัหวะชวนให้ใคร่หวัในความไร้เดยีงสา 
แต่อย่างน้อยเราก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของ
พวกเขา

กนกมน อดุสอน ผู้อํานวยการกองการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม อบต.บวัใหญ่ เท้าความ
ว่า แต่เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายอยู่ใน
พื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านอ้อย หมู่ที่ 3 
บ้านนาแหน และหมู่ที่ 4 บ้านทัพม่าน แต่ด้วย
ข้อจาํกดัด้านสถานที ่บคุลากร และงบประมาณ 
ทําให ้ไม ่สามารถจัดการศึกษาได ้อย ่างมี
ประสิทธภิาพ ดังนั้นในปี 2557 ผู้บริหารกับ
ผู้นําชุมชนระดมความคิดกันจนได้ข้อสรุปว่า 
ควรรวมศูนย์ทั้งสามแห่งไวใ้นพื้นที่เดียวกัน 
เพื่อประโยชน์ของตัวเด็ก จึงย้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มาอยู่บริเวณเดียวกับ อบต.บัวใหญ่ 
และเปดิดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 
2558

ตัวอาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 
2.4 ล้านบาท โดยแบ่งพื้นที่ตามช่วงอาย ุ
ของเด็ก

“เราเรียกช่วงวัยเตาะแตะ คืออายุ 2 ขวบ
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ขวบ แบ่งเป็น 2 ห้อง  
ช่วงวัย 3 แต่ไม่เกิน 4 ขวบ อีก 2 ห้อง และ
ช่วงวัย 4 ขวบ 1 ห้อง โดยแต่ละปี เรามีเด็ก
เฉลี่ย 80-100 คน มีครูรับผิดชอบอยู่ 6 คน 
เป็นข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างตามภารกิจ 1 คน 
และจ้างเหมาบรกิารอกี 1 คน” กนกมนอธบิาย 

การจัดการศูนย์แห่งนี้ เน้นการมีส่วนร่วม
เป็นหลัก โดยดึงภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้นําชุมชน 
โรงเรียน วัด ผู ้บริหารท้องถิ่น ผูป้กครอง  
และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ โดยการตัดสินใจทุกอย่าง จะเน้น
ประโยชน์ของเด็กเป็นสําคัญ 

“เรื่องการเดินทางเป็นประเด็นทันทีที่เกิด
การยุบรวมศูนย์ เนื่องจากหลายหมู่บ้านอยู ่
ห่างไกลจากศูนย์มาก และพ่อแม่บางคนต้อง
ไปทํางานแต่เช้า คณะกรรมการจึงแก้ปัญหา
ด้วยการจัดรถรับส่งนักเรียนทั้งตอนเช้าและ
เย็น เราจ้างเหมารถคันหนึ่ง แบ่งวิ่งสองรอบ 
โดยผู้ปกครองต้องมาส่งตามจุดที่ได้นัดหมาย
ไว้ โดยช่วงเช้ารับตั้งแต่ 7 โมงครึ่ง รอบแรก
เริ่มจากหมู่ที่ 8 ถัดมาหมู่ที่ 1 ส่วนรอบที่ 2  
รบัเดก็จากหมู่ที ่7 หมู่ที ่3 หมู่ที ่5 หมู่ที ่6 และ
หมู่ที่ 4 ส่วนหมู่ที่ 2 ผู้ปกครองพามาส่งเอง 
ส่วนขากลบั เวลาบ่าย 3 โมง เราเริม่ส่งหมู่ที ่4 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ก่อน และ
อีกรอบคือหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 8” กนกมนอธิบาย
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มาตั้งไว้ที่ห้อง แล้วให้เด็กหยอดเงินใส่กระปุก
ทุกวัน เมื่อเต็มจึงให้ผู ้ปกครองพาเด็กไป 
เปิดบัญชีที่สถาบันการเงินชุมชน 

เรื่องสุขภาพอนามัยก็สําคัญเช่นเดียวกับ
การจดัการศกึษา โดยมณวีรรณเล่าว่า แต่ละปี
จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลนาน้อย และ 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบัวใหญ่มาตรวจสุขภาพฟนั หากพบว่า
มปัีญหา จะออกใบนดัให้ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

ทีส่าํคญั ทางศนูย์ยงัจดัอบรมความรู้เรือ่ง
สุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคแก่ 
ผู้ปกครอง เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุ  
3 ขวบขึ้นไป นําขวดนมและขนมกรุบกรอบ
ติดตัวมา หากฝ่าฝืน ครูผู้ดูแลจะเก็บขึ้น และ
เชิญผู ้ปกครองมาพบ เพื่ออธิบายซํ้ าว ่า  
สิ่งเหล่านี้มีโทษต่อสุขภาพของบุตรหลาน
อย่างไร ซึ่งผู ้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจและ 
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ปัจจบุนั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ อบต.บวัใหญ่ 
เปดิทําการตลอดทั้งปี ยกเว้นเดือนเมษายน 
เนื่องจากต้องการให้ครูมีเวลาจัดการเรื่อง
เอกสารต่างๆ และเป็นช่วงทีเ่ดก็โตปิดภาคเรยีน 
ผู้ปกครองจึงอยากให้เด็กๆ ได้อยู่ที่บ้าน

เราหมดคําถามแล้ว ทางครูมณีวรรณ 
ชวนเราออกไปดูเด็กๆ ทํากิจกรรมกลางแจ้ง 
และบันทึกความน่ารักของพวกเขาไว้...

ด้าน มณีวรรณ พรมภิละ ครูประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ เสริมว่า แต่เดิม
การเรียนการสอนใช้หลักสูตรของกรมพัฒนา
ชุมชน แต่หลังจากถ่ายโอนมาเมื่อปี 2545  
จึงเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศักราช 2546 ตามคาํสัง่ของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิน่ ซึง่การเรยีนประกอบด้วย 
4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก 2) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 
สถานทีแ่วดล้อมเดก็ 3) ธรรมชาตริอบตวั และ 
4) สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ซึ่งจะผสานเข้ากับ  
6 ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ซึ่งแบ่งเปน็
กิจกรรมกลางแจ ้ง กิจกรรมสร ้างสรรค ์ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา 
กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้โดดเด่นเรื่อง 
การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบ 
การเรยีนการสอนด้วย โดยเชญิปราชญ์ชาวบ้าน
มาสาธติการทาํกระเป๋าย่าม การสานไม้ไผ่ และ
ครูเองได้จําลองอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็ก 
รู้จักเรื่องราวในชุมชน 

“เดก็ทาํไม่ได้หรอก แต่อย่างน้อยเขาจะได้
พัฒนากล้ามเนื้อมือ” มณีวรรณว่า 

นอกจากนี้ ทางครูยังบูรณาการกิจกรรม
ร่วมกับ อบต.บัวใหญ่ โดยนําธนาคารความดี
มาจัดตั้งในศูนย์ เพื่อฝึกนิสัยที่ดีให้เด็ก เช่น  
ครปูระจาํชัน้จะให้ผู้ปกครองนํากระปกุออมสนิ
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เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทัพม่านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทัพม่าน
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ณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว

พื้นที่ตั้งโรงเรียนบ้านทัพม่านอยู่ค่อนข้าง
ไกลจากศูนย์กลางตําบล อยู่ติดกับภูเขา ที่นี่
ครวัเรอืนไม่มาก โรงเรยีนบ้านทพัม่านจงึมเีดก็
เข้าเรยีนไม่ครบชัน้ โดยกิจกรรมหนึง่ทีโ่รงเรยีน
บ้านทัพมา่นภาคภูมิใจ คือการผสานแนวคิด
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ 
ร่วมกับกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรได้
อย่างลงตัว

ณฐัศษิย์ สารเถือ่นแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรยีน
บ้านทพัม่าน เล่าว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นการต่อยอดความรู้จากกลุ่มสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาวิชามี
กิจกรรมอย่างการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และ
คอมพวิเตอร์ แต่มเีรยีนเพยีงสปัดาห์ละ 1 คาบ 
แต่ด้วยตัง้ใจปลกูฝังให้เดก็ได้เรยีนรู้จากบรบิท
ทีเ่ป็นความจรงิแห่งชวีติ จงึเพิม่เวลาทํากิจกรรม
ในทุกวัน หลัง 14.30 น.

แต่ละชัน้เรยีนจะมกิีจกรรมแตกต่างกนัไป 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงวัย
เป็นหลกั อย่างเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดแูล
แปลงปลกูกะหลํา่ปล ีส่วนเดก็ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 ดแูลแปลงผกับุ้ง ผกักาดขาว และบ่อปลา 
ที่เลี้ยงปลายี่สกและปลานิล ส่วนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ดูแลหมูหลุม ซึ่งมีอยู่ 4-5 ตัว 
ต่อ 1 ภาคการศกึษา โดยโรงเรยีนจดัซือ้มา และ
กอ่นปดิเทอมจะชําแหละขายให้โครงการ
อาหารกลางวัน เพื่อนํากําไรที่ได้ไปเป็นทุน
สําหรับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเป็น 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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เอกพงษ์ชัย วุฒิ ครูกลุ ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ ช่วยเสริมว่า กิจกรรมเหล่านี้ 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ฝึกความรบัผดิชอบของเดก็ 
ทั้งยังเป็นโอกาสในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
เพราะหลายคนนํากิจกรรมเหล่านี้กลับไปทํา 
ที่บ้าน อย่างวิธีการขุดหลุมหรือทํารั้วให้หมู 
การปลูกผักให้เหมาะกับฤดูกาล การทําปุ๋ย 
และการบัญชีรายรับ-รายจ่าย

“เราพยายามทําให้กิจกรรมของเราเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต อย่างการปลูกผัก นอกจาก
ได้ความรู้แล้ว ถ้ามีมากๆ เราให้เด็กนําไปขาย 
ถอืเป็นรายได้ให้เขา โดยเงนิครึง่หนึง่ เราให้เดก็ 
ส่วนที่เหลือฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ พอหมด
เทอมค่อยมาถอน” เอกพงษ์ชัยกล่าว

เมื่อทําเกษตรก็ต้องมีน้ํา โชคดีที่โรงเรียน
บ้านทัพม่านอยู่ติดกับเหมืองฝาย และทาง
โรงเรียนมีระหัดวิดนํ้าติดตั้ง เพื่อให ้เด็ก 
ได้นํานํ้ามาทํากิจกรรมการเกษตรได้สะดวก

ผู้อํานวยการโรงเรียนขยายความอีกว่า 
เมื่อก่อนหมู่บ้านนี้ไม่มีประปาใช้ การรดนํ้าผัก 
และให้อาหารสัตว์ค่อนข้างลําบาก เพราะ
นักเรียนต้องเดินไปตักน้ําเหมืองที่มาจาก 
ฝายราษฎร์ดําริห์ ซึ่งสํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทในเวลานั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ป  ี 2520  
ต่อมาทางโรงเรียนติดตั้งระหัดวิดน้ําเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่นักเรียน แต่โครงสร้าง
ของระหัดตัวแรกเป็นไม้ทั้งหมด และผุพังไป
ตามกาล กระทั่งในปี 2550 อบต.บัวใหญ่ให้
งบประมาณ 50,000 บาท สาํหรบัทาํกิจกรรม
ทางการเกษตร โรงเรียนจึงกันงบส่วนหนึ่ง
สําหรับซ่อมบํารุงระหัด โดยเปลี่ยนโครงสร้าง
จากไม้เป็นเหล็กแทน
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เอกพงษ์ชัย วุฒิ

ระหัดวิดน้ํามีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน 
ส่วนแรกคือโครงสร้างที่เป็นซี่ล้อและกงล้อ  
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 เมตร ส่วนที่
สองเป็นแผ่นไม้ขนาด 30X50 เซนติเมตร  
ติดอยู่ที่ปลายซี่ล้อแต่ละซี่ เพื่อให้รับนํ้า ซึ่ง 
แรงนํ้าจะผลักแผ่นไม้ ทําให้ระหัดหมุน และ
ส่วนที่สามคือกระบอกตักน้ําทําด้วยไม้ไผ่ ซึ่ง
ตดิอยู่ทีป่ลายวงล้อ ทาํหน้าทีต่กันํา้ และปล่อย
สู่ราง ที่จะนํานํ้าไปยังบ่อพักน้ําซีเมนต์ ที่มีอยู่

ราว 10 จุดรอบโรงเรียน และบางจุดมีการ 
ต่อท่อไปยังแปลงผักด้วย

“กิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนนี้ไมไ่ด  ้
มีประโยชน์เฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่เรายัง
ตั้งใจสร้างการมีส่วนรว่มให้แก่คนในชุมชน 
อย่างหลายๆ กิจกรรมเราพยายามดงึผู้ปกครอง
เข้ามาร่วม เพราะเราถือว่าความสําเร็จที ่
แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน” ผู้อํานวยการกล่าวทิ้งท้าย...
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บ้านนาแหน หมู่ที่ 3 เป็นชุมชนใหญ่ ผู้คน
อาศัยหนาแน่น อดิศักดิ์ จันทา ซึ่งทํางานที่
องค์การบริหารส่วนตําบลก็เป็นคนบ้านนี้ และ
ยังเป็นแกนนําเยาวชนสืบสานศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรมล้านนาด้วย

ทนัททีีม่าถงึ เขาเกณฑ์เดก็ๆ ในละแวกนัน้
มาตกีลองสะบดัชยัให้เราชม นอกจากสุ้มเสยีง
ของกลองทีใ่หญ่ และดงักงัวานแล้ว ผู้ตยีงัต้อง
ออกท่าทางต่างๆ ที่แสดงความฮึกเหิมไปตาม
จังหวะดว้ย จากกลองที่เคยใช้ปลุกใจทหาร
หาญ วันนี้กลายมาเป็นการละเล่นในการพิธี

เป ็นเวลาเกือบสิบป ีแล ้ว ที่วัดแหง่นี้
เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในหมู่ที่ 3 บ้าน
นาแหน และหมูบ่้านใกล้เคียง ในการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

อดศิกัดิ ์เล่าว่า กลุ่มเยาวชนสบืสานศลิปะ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2550 ด้วยเห็นว่า 
เยาวชนจํานวนไม่น้อยใช้เวลาว่างไปกับการ
จับกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ สร้างความรําคาญแก่
ชาวบ้าน เขาจึงปรึกษากับ พระสมุห์วรยุทธ์ 
ปญญฺาวฒฑฺโก เจ้าอาวาสวดับ้านนาแหน เพือ่
หากิจกรรมที่สร้างสรรค์

“เราเริ่มต้นดว้ยการให้เด็กวัด 5 คน 
ชกัชวนเพือ่นมาทาํกิจกรรมทีว่ดั แต่ผู้ปกครอง
ต้องเซ็นยินยอมในใบอนุญาต โดยเปิดโอกาส

ให้เด็กทั้งตําบลเข้ามาร่วมได้ แต่ที่มาหลักๆ 
อยู่ในหมู่ที่ 3 ตอนนั้นมากันประมาณ 10 คน 
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยมี
ท่านเจ้าอาวาสเป็นทีป่รกึษา” อดศิกัดิเ์ท้าความ

เมื่อรวมกลุ่มแล้ว เริ่มมีการหาทุนเพื่อทํา
กิจกรรม อดิศักดิ์ทําเรื่องของบประมาณจาก
โครงการเยาวชนพันทาง ซึ่งเป็นการทํางาน
ร่วมกันของ 14 องค์กร ที่ทํางานเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

“ตอนนั้นได้งบมา 8,000 บาท เราเอา 
5,000 บาท ไปซื้อกลองสะบัดชัย 1 ชุด กับ
ดาบ 2 คู่ ส่วนที่เหลือซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ปากกา สมดุ ดนิสอ โดยตอนทีไ่ด้กลองมา 
เรายังตีกันไม่เป็น ต้องไปหาครูมาสอน ได้ 
อาจารย์กิตตศิกัดิ ์กิตตพิบิลูศกัดิ ์จากโรงเรยีน
บ้านนาไค้มาชว่ย โดยใน 10 คนนี้ สุดท้าย
ตีเป็น 1 คน ส่วนที่เหลือไปตีฆ้อง ตีฉาบ 
เครื่องประกอบวงอื่นๆ ส่วนตัวผมเรียนการ
ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
กับผูสู้งอายุในหมู่บ้าน เมื่อพวกเราเริ่มเป็น 
ก็สอนให้กับรุ่นน้องต่อ” อดิศักดิ์อธิบาย

นอกจากการตกีลองสะบดัชยั และฟ้อนดาบ 
ฟ้อนเจงิแล้ว ยงัมสีอนภาษาล้านนา การตดัตงุ 
ตัดโคม และสอนดนตรีพื้นบ้าน เนื่องจาก
เจ้าอาวาสมีความรู ้ และถ่ายทอดได้ โดย

กลุ่มเยาวชนสืบสานศิลปะ 
ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา

กลุ่มเยาวชนสืบสานศิลปะ 
ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา
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พระสมุห์วรยุทธ์ ปญฺญาวฒฺฑโก 

อดิศักดิ์ จันทา
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เปดิสอนทุกเย็นวันศุกร์กับวันเสาร์ เพื่อไม่ให้
กระทบการเรยีนปกต ิส่วนช่วงปิดเทอมมเีรยีน
ตอนกลางวันด้วย เด็กแต่ละคนเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ

“ถ้าเด็กๆ อยากเรียนก็เรียนได้ ไม่ได้มี
ปฏิทินตายตัว เรามุ่งไปที่ความสนใจเป็นหลัก 
ศิลปะเหล่านี้ไม่มีระยะเวลาตายตัว ขึ้นอยู่กับ
ศกัยภาพของแต่ละคนว่าเรยีนรู้ได้เรว็แค่ไหน” 
อดิศักดิ์กล่าว

วิชาภาษาล ้านนามีรูปแบบการเรียน 
การสอนแตกต่างจากกิจกรรมอื่น เพราะ
เป็นการเรยีนในห้องเรยีน โดยคอร์สหนึง่เรยีน
ทั้งหมด 24 คาบ เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่อักขระ 
พยัญชนะ การผสมคํา การสร้างรูปประโยค 
และมีการทดสอบความรู้หลังเรียนจบแต่ละ
คาบ ทั้งยังมีทุนการศึกษาให้เด็กที่ตั้งใจเรียน
และผลการเรียนดี

ด้านเจ้าอาวาสวัดบ้านนาแหน อธิบายถึง
เหตผุลของการเปิดสอนเรือ่งภมูปัิญญาท้องถิน่
ว ่า ต้องการให ้เด็กๆ สืบสานมรดกและ
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น อย่างภาษา
ล้านนา ทุกวันนี้มีคนรู้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เขยีนอยู่ตามใบลาน อกีตวัอย่างหนึง่
คือการประดิษฐ์ตุง ซึ่งแบ่งเป็นตุงสําหรับ 
งานมงคล อย่างตุงชัย ซึ่งใช้ในช่วงที่มีงาน 
ทอดผ้าป่าหรือทอดกฐิน เพื่อบอกบุญว่า 

วดัไหนมงีาน โดยปักตงุเรยีงตามถนนไปจนถงึ
วัด และตุงสําหรับงานอวมงคล อย่างตุงแดง  
ที่ปักไว้ตามถนน เพื่อบอกว่าจุดนี้เคยเกิด
อุบัติเหตุและขอให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติ 

“พูดงา่ยๆ คือสอนทุกอย่าง โดยเน้นที่ 
วิธีใช้เป็นหลัก เพื่อให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่
สืบไป” พระสมุห์วรยุทธ์กล่าวสรุป

อดิศักดิ์ เสริมต่ออีกว่า ศิลปะการแสดง 
พิเศษตรงที่สามารถนําไปเล่นออกงาน ทําให้ 
มรีายได้เลก็ๆ น้อยๆ ส่วนหนึง่แบ่งเข้ากองกลาง 
เพือ่เป็นค่าบาํรงุรกัษาอปุกรณ์ อกีส่วนกนัเป็น
ทุนการศึกษาของเด็กที่ร่วมกิจกรรม 

ป ัจจุบัน  กลุ ่มเยาวชนสืบสานศิลปะ 
ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา มีสมาชิก
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงระดับ
มหาวทิยาลัย รวมแล้วประมาณ 20 คน โดย
กลุ ่มนี้ถือเป็นเรี่ยวแรงสําคัญในการชักจูง
เยาวชนในหมู่บ้านใหห้ันมาทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์

“ตอนแรกทีท่าํกลุ่มนี ้หลายคนไม่มัน่ใจว่า
จะได้ผล บางคนมองว่า นี่จะเป็นแหล่งมั่วสุม
อีกแห่งหรือไม่ แต่ด้วยผลงานที่ค่อนข้างเป็น
รูปธรรม ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ คน 
อยากให้ลูกหลานเข้ามาร่วมกับพวกเรา เพื่อ
พัฒนาตนเอง ที่สําคัญเรายังมีกฎเหล็ก คือ 
ห้ามสมาชิกยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด”  
อดิศักดิ์ทิ้งท้าย...
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พักผ่อนหย่อนกาย
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เพียงสองทุ่มเศษ ที่นี่ก็เงียบกริบ ผู้คน 
เข้าบ้านดูโทรทัศน์ เป็นกิจวัตรประจําวันอัน 
คุ้นชิน จนเมื่อความง่วงมาเยี่ยมเยือน จึงค่อย
แยกย้ายไปนอน ดบัไฟใส่กลอน รอเริม่กิจวตัร
ของวันใหม่...
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เรือนนพคุณโฮมสเตย์

เรามาถงึเรอืนนพคณุในช่วงหวัค่ํา เจ้าบ้าน
ตั้งสํารับกับข้าวไว้รอเราแล้ว 

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาไค้ เป็น
บ้านของ ป้านพคุณ และลุงวิทยา อิ่นธิ 

“ป้าเริ่มทําโฮมสเตย์เมื่อป ี 2558 เผอิญ
ทาง อบต.บวัใหญ่ ชกัชวนให้เข้ากลุ่มโฮมสเตย์ 
เพราะจะมีคณะศึกษาดูงานมาเรียนรู้ และพัก
อาศัยในตาํบล ป้าว่าน่าสนใจดทีีเ่ราจะมรีายได้
เสริมเล็กๆ น้อยๆ ตัวบ้านก็มีห้องหลายห้อง 
ลูก 2 คน ไปทํางานต่างจังหวัด ส่วนอีกคน 
ที่กลับมาก็นอนที่ร้านก๋วยเตี๋ยว” ป้านพคุณว่า 

บ้านป้านพคุณมีหอ้งนอนอยู่ทั้งหมด 4 
ห้อง เป็นห้องพัดลม 3 ห้อง และห้องติดแอร์
อีก 1 ห้อง ทั้งหลังมีห้องน้ํา 2 ห้อง โดย 
ป้านพคุณเปดิ 3 ห้องไว้รับแขก ซึ่งสามารถ 
พักได้ถึง 10 คน 

เรือ่งข้าวปลาอาหาร ลกูสาวของป้านพคณุ
ที่เปดิรา้นกว๋ยเตี๋ยวทําเตรียมไว้ให้ โดยมีทั้ง
อาหารพื้นเมือง และอาหารภาคกลาง

วันนี้เรือนนพคุณโฮมสเตย์ไปไกลกว่าที่
ตั้งใจไว้ในตอนแรก เพราะลูกสาวของป้า
นพคุณทําการตลาดเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กของ
กลุ่มนาน้อย โดยอาศัยฤดูท่องเที่ยว ซึ่งที่พัก 
มีน้อยกว่าความต้องการ เสนอตัวเป็นที่พัก 
ทางเลือก จนคนทั่วไปเริ่มรู ้จักและจองเต็ม 
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในฤดูท่องเที่ยว

“เวลาคนมาพกักบัเรา เราจะอยู่ด้วยตลอด 
ถ้าต้องการอะไร เราหาให้ ใครปวดท้องไม่สบาย
ก็สามารถเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจ” 
เจ้าของบ้านกล่าวพร้อมรอยยิ้ม...

ลุงวิทยา และป้านพคุณ
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โฮมสเตย์กัลยรัตน์โฮมสเตย์กัลยรัตน์

กัลยรัตน์ ฐานิสรกัลยรัตน์ ฐานิสร
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ในยามที่ เราตะลุยเลาะไปยังที่ต ่างๆ  
ในตําบลบัวใหญ่ ก็ได้ กัลยรัตน์ ฐานิสร 
พนักงานจ้าง อบต.บัวใหญ่ ร่วมทีมไปด้วย
เสมอ 

“นอนที่บัวใหญ่ 1 คืน อายุยืนขึ้น 1 ปี”  
เธอบอกกับเราเช่นนั้น 

กัลยรัตน์เป ็นอีกคนที่ เปดิบ้านให้แขก 
เข้าพัก 

“ตอนปี 2557 มีนักศึกษาจาก 15 
มหาวิทยาลัย มาเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการ 
ปิดทองหลังพระ ทาง อบต.บัวใหญ่ ประสาน
หาที่พัก เลยลองรับดู ตอนนั้นพี่รับเด็กมุสลิม 
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี รวม 6 คน” 
กัลยรัตน์เท้าความ

ต่อมามีโครงการสุขภาวะของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามา
ในพื้นที่ ทาง อบต.บัวใหญ่ จึงเปดิรับสมัคร 
โฮมสเตย์ เพื่อรองรับชุมชนอื่นๆ ที่มาเข้าร่วม
เรียนรู้ ในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้ว 
จึงกลายเป็นแกนหลักไปโดยปริยาย

บ้านของกัลยรัตน์ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้าน 
นาแหน ตัวบ้านมีอายุมากกว่าสิบปีแล้ว แต่
โครงสร้างยังคงแข็งแรง 

“พี่ดูแลแขกเหมือนพี่เหมือนน้อง เรื่อง
อาหารการกิน พีช่อบทาํอาหารพืน้บ้าน เพราะ
มีความคิดว่า เขามาจากที่อื่น ก็อยากให้รู้จัก
วัฒนธรรมของเราเป็นของฝากกลับไป ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เขาก็ประทับใจกัน หลายคนที่เคย 
มาพัก ทุกวันนี้ยังติดต่อกัน น้องๆ มุสลิมยังส่ง
ข้าวยํามาให้ เราเหน็กเ็กรงใจ เลยส่งมะขามหวาน
กลับไปตอบแทน” กัลยรัตน์ทิ้งท้าย...
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อาหารการกิน
Where to eat
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ตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางมาถึง ก็
หมายมัน่ป้ันมอืว่าจะไปลองชมิก๋วยเตีย๋ว
ต้มยํา ซึ่งเป็นร้านของลูกสาวเจ้าของ
โฮมสเตย์ที่เรามาพัก ตกปากรับคําเชิญ
เป็นมั่นเหมาะ และเราก็ไม่พลาด...
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ก๋วยเตี๋ยวต้มยําเรือนนพคุณก๋วยเตี๋ยวต้มยําเรือนนพคุณ
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คนที่มาเที่ยวขุนสถานส ่วนใหญ่ต ้อง 
ผ่านหน้าบ้านโฮมสเตย์ที่เราพัก และละแวกนี้
ไม่มีร้านอาหาร นั่นจึงเป็นจุดเด่นของร้าน
ก๋วยเตี๋ยวต้มยําเรือนนพคุณ แต่หลังจากที่เรา
ลองชิมแล้ว จึงรู้ว่าทําเลนี่เป็นเรื่องรองไปเลย 

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาไค้ หมู่ที่ 5 อยู่ติด 
ริมถนนที่นํานักท่องเที่ยวสู่ขุนสถาน เพิ่งเปดิ
ทาํการได้เมือ่เดอืนกนัยายน 2558 ม ีคทัรยีา 
กายา เป็นเจ้าของร้าน และแม่ครัว โดยใช้ 
บ้านหลังเดิมของพ่อแม่ ซึ่งถูกปิดไว้ ปรับปรุง
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว

“เราเป็นคนชอบทําอาหาร ก่อนกลับมา 
อยู ่บ ้านเคยทํางานในฝ ่ายจัดซื้อที่บริษัท 
แห่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหาร ก็ทําให้รู้จัก
พวกเครื่องปรุงต่างๆ บวกกับประสบการณ์
ส่วนตัวมาทํา” เจ้าของร้านเท้าความ

เมนูเด็ดของที่นี่ยกให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยําไข่
ยางมะตูม เคล็ดลับอยู่ที่ถั่วลิสงคั่วเอง ช่วยช ู

รสชาตขิองนํา้ซปุต้มยําให้เข้มข้น เพิม่เตมิด้วย
ไข่ต้มยางมะตมู ทีม่เีคลด็ลบัอยู่ทีก่ารใช้ไข่เป็ด 
เสริมด้วยองค์ประกอบอันคุ้นชินอย่างหมูชิ้น 
และหมูสับ

นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อย่างก๋วยเตี๋ยว
นํ้าตก ก๋วยเตี๋ยวนํ้าใส แถมด้วยส้มตํา และ
ขนมจีนน้ําเงี้ยว ล้วนแต่รสชาติดี และขาย 
ในราคาย่อมเยา เพื่อให้ชาวบ้านกินได้ด้วย  
ไม ่ได ้มุ ่งแต ่ขายนักท ่องเที่ยวจนเกินงาม  
โดยราคาชามธรรมดาอยู่ที่ 30 บาท พิเศษ  
35 บาท นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลที่มีผู้คน 
หลั่งไหลเข้ามา เธอยังทําเมนูพิเศษอย่าง  
ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูอบ ข้าวซอยด้วย 

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยําเรือนนพคุณ เปดิ 
ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7.00-18.00 น. และ
ในช่วงเทศกาลจะขยายเวลาให้บริการถึง 
20.00 น. เลยทีเดียว...

คัทรียา กายา
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เที่ยวชมยามเยือน
Sightseeing
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ในอาํเภอนาน้อยมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญั
อยู่หลายแห่ง และบังเอิญว่าอยู่ไม่ไกลจาก
ตําบลบัวใหญ่เสียด้วย อย่างขุนสถานนั้น  
การเดินทางต้องใช้เส้นทางผ่านตําบลบัวใหญ่
อยู่แล้ว ส่วนเสาดนินาน้อย กับดอยเสมอดาว 
เพียงแค่ขับรถออกจากตําบลบัวใหญ่ไปจนถึง
ตัวอําเภอ เดินทางต่ออีกเล็กน้อยก็ได้ชื่นชม 
กับความงดงามสมใจ...
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ขุนสถาน

เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงปลายฤดูหนาว
แล้ว แต่อากาศบนขุนสถานยังคงเย็นอยู่ เรา
เดินทางขึ้นมาในยามเย็น เพื่อชมวิวทิวทัศน์ 
และความงดงามของอาทติย์อัสดง 

เส้นทางมายงัขนุสถานเป็นเส้นทางขึน้เขา 
ถนนหนทางเรียบร้อย มีทางชันบ้างประปราย 
ยิง่เมือ่ขึน้สงู ทวิทศัน์กเ็ปิดกว้างขึน้ แลสวยงาม
ตระการตา แต่อย่างทีเ่ราทราบกนัดแีล้ว ดนิแดน
แถบนี้มีผู ้คนอาศัย แต่ด้วยพื้นที่ไม่ใช่ที่ราบ 
ผู้คนจึงทํากินบนป่าเขา เห็นเป็นภูเขาหัวโล้น 
เป็นความสลับซับซ้อนที่เราอยู ่นอกวงของ 
การวิพากษ์วิจารณ์ 

รถไต่ขึ้นจนถึงยอดดอย เราเห็นศาลา 
ริมทาง ร้านขายของฝาก หากเวลานี้ทยอย 
ปดิแล้ว เพราะใกล้คํ่าเต็มที เราเดินทางต่อ 
มาจนถึงสถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถาน และเดินชม 
ที่นี่ครู่หนึ่ง

ยอดดอยขุนสถานปกคลุมด้วยป่าหลาย
ประเภท ทัง้ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รงั ป่าสนเขา 
ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง ที่ผู้นําทางของเรา 
พามาที่สถานีวิจัยต้นนํ้าขุนสถาน เพราะมี 
ต้นพญาเสอืโคร่งอยู่หลายต้น แม้จะเริม่โรยไป
บ้างแล้ว แต่ยังดูสวย 

เราเดนิทางต่อไปยงัจดุชมววิพระอาทติย์ตก 
และเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ เราสมัผสักบัความหนาว
ระลอกสุดท้ายของฤดูกาล ก่อนเดินทางกลับ
ที่พัก...
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ดอยเสมอดาว

ก ่อนเดินทางออกจากตําบลบัวใหญ่  
เรามีนัดกับดอยเสมอดาว และเสาดินนาน้อย 
วันนั้นเราเลยต้องลุกตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้ง ด้วย
เราจะไปดพูระอาทติย์ขึน้ทีย่อดดอยเสมอดาว

เราเดินทางออกจากตําบลบัวใหญ่ สู  ่
ตัวอําเภอ ก่อนใชเ้ส้นทางตําบลเชียงของ  
เพื่อเดินทางไปยังดอยเสมอดาว ซึ่งเป ็น 
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอุทยานแห่งชาต ิ
ศรีน่าน เป็นจุดชมทะเลหมอก พระอาทติย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตก โดยที่นี่จะมีเต็นท์พักแรม
ไว้คอยให้บริการ

เรามาถึงตั้งแต่เช้ามืด ด้วยเดินทางจาก 
ตัวอําเภอไม่ไกลนัก เช้านั้นอากาศเย็นสบาย 
นั่งเล่นอยู่ครู่หนึ่ง นักท่องเที่ยวที่มาพักแรม 
กเ็ริม่ตืน่ เรายงันัง่อยู่ทีเ่ดมิ ชมววิแบบพาโนรามา 
รอคอยเวลาพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า

อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่กว้างถึง 
934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่ 
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ภายในเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวา 
ของแม่นํ้าน ่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าห้วยงวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําว้า และ 
ป่าห ้วยสาลี ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตําบล  
3 อําเภอ และมีพรมแดนติดกับประเทศลาว 
พื้นที่คงความอุดมสมบูรณ์ และมีความ 
หลากหลาย โดยที่นี่มีทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง 

ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ภายในมี
สัตว์ป่ามากมายหลายชนิด

เรารออยู่นาน และโชคร้าย หมอกลงจัด 
จนพระอาทติย์ขึน้ช้า เรามองขึน้ไปบนยอดผาชู้ 
และผาหวัสงิห์ นกัท่องเทีย่วเริม่ทยอยกนัขึน้ไป
ทีน่ัน่ เพือ่รอคอยสิง่เดยีวกนักบัเรา แต่เสยีดาย
ที่เรามีเวลาไม่มากพอ...
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เสาดินนาน้อย เรารบีเดนิทางต่อมาทีเ่สาดนินาน้อย หรอื
ที่คนน่านเรียกว่า ‘ฮ่อมจ๊อม’ ซึ่งตั้งอยู ่ใน
อทุยานแห่งชาตศิรน่ีานเช่นเดยีวกนั ทีน่ีม่พีืน้ที่
กว่า 50 ไร่ ลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่
คล้ายกับ ‘แพะเมืองผี’ ที่จังหวัดแพร่ 

จากข้อสันนิษฐานทางธรณีวิทยาพบว่า 
เสาดินนาน้อยเกิดจากดินที่ตกตะกอน และ
ทับถมกันเป็นจํานวนมาก กระทั่งเปลือกโลก 
มีการเคลื่อนตัว  จึงทําให ้พื้นที่บางส ่วน 
พงัทลาย และยบุตวัลง เกิดดนิรปูร่างแปลกตา 
จนเมื่อเวลาผ่านพ้นไปอีกหลายล้านปี ผา่น 
การกัดเซาะของนํ้าฝน และลม ทําให้ดิน 
บริเวณนี้มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป บ้างเป็น
เสาดินกลมมน บา้งเป ็นเสาแหลม หรือ 
บางส่วนมีลักษณะคล้ายกําแพงดินขนาดใหญ่ 
กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นดิ๊กเดียม เป็นต้นไม้
โบราณที่หาได้ยากมากแล้วในปัจจุบัน รองๆ 
ตน้ชมพูภูคาเลยทีเดียว โดยความพิเศษของ
เจ้าต้นไม้ชนิดนี้ คือเวลาเราใช้มือลูบถูไปที่
ลาํต้น หรอืก่ิงใหญ่ มนัจะไหวเอนไปมาคล้ายกบั
กําลังจั๊กจี้

เราหัวเราะชอบใจเพียงครู่หนึ่ง ก็ได้เวลา
บอกลาเสียที จนกว่าเวลาจะอํานวยชัย เราจะ
กลับมาอีกครั้ง...
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